
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น 
คร้ังที่  11/2563 

วันที่  28  ธันวาคม  2563  เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมนครเป็งจาล อาคารป้องกันฯ ช้ัน 2 เทศบาลนครขอนแก่น 

 
---------------------------------------- 

 ผู้เข้าประชุม 
 
1. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น       ประธานท่ีประชุม 
2. นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ  รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
3. นายจุลนพ ทองโสภิต  รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
4. นายมนตรี   สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
5. นางสาวช่อผกา เครือทองสี  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นายวิทยา ภูโยสาร  ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 
7. นางกฤษณา แสนสอาด  รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 
8. นายสุปัทม์ ทองรัตน์  รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 
9. นายอดิศักดิ์ สมจิตต์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
10. นางสาวชนกานต์ ปัดทุมมา  ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งท่ี 1 
11. นางสุวิมล วิคแมน  ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งท่ี 2 
12. นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย  ผู้อ านวยการส่วนบริหารการคลัง 
13. นางนัชชา ศรีโนนชัย  ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 
14. นายทศพล วงศ์อาษา  ผู้อ านวยการส านักการช่าง. 
15. นายกวี ศิริชาติวาปี  ผู้อ านวยการส่วนสุขาภิบาล 
16. นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อ านวยการส่วนการโยธา  
17. นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์  ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขฯ 
18. นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขฯ 
19. นายมานพ ช่องตะคุ  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
20. นายศรัณย์ เปานาเรียง  ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
21. นางอินทิรา ฆารเจริญ  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
22. นางวทัญญุตา ธวัชโชติ  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักสวัสดิการสังคม 
23. นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.สวนสนุก 
24. นายเฉลิมศักดิ์ ภารดิลก  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.วัดกลาง 
25. นายพัฒนา ยอดสะอึ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.คุ้มหนองคู 
26. นายวรวุฒิ อันปัญญา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านโนนทัน 
27. นายประสิทธิ์ สมศักดิ ์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านหนองใหญ่ 
28. นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านโนนหนองวัด 
29. นางภัททิรา ช ากรม  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รร.ท.บ้านโนนชัย 
30. นางวาสนา แม้นญาติ  ผู้อ านวยการสถานศึกษษ รร.ท.บ้านหนองแวง 
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31. นายกมลพงษ์ ทองดีนอก  รองอ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านสามเหล่ียม 
32. นางเนื่องนิตย์ พาลี  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านตูม 
33. นางสาวทัศณี นุชนวลรัตน์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รร.ท.บ้านศรีฐาน 
34. นางสาวอมรา โกศลสุรภูมิ  หัวหน้าฝ่ายการประชุมและกิจการสภา 
35. นางดลฤดี ประจักษ์เมือง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
36. นางนงนุช ศรีวรกุล  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
37. นางสุภาพร สุรัตพิพิธ  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ  
38. นางนุชนภา ขันธ์เครือ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
39. นางบุหงา ตราชู  รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง 
40. นางฐิติญาพัณ พีระธันยกานต์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
41. นางสาวราวดี มูลมาตร  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
42. นางวิภาวดี เตียวยืนยง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
43. นายพิสุทธิ์ สารบรรณ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
44. นางสาวทิพวรรณ แกล้วกล้าหาญ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
45. นายณัฐพล หิรัญเรือง  นักพัฒนาการท่องเท่ียวปฏิบัติการ 
46. นางวารุณี มีอนันต์  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
47. นางสาวอุตมะรังษี ช่วงชิต  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
48. นางสาวสุกัลยา มุกดาศรี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
49. นายยศศักดิ์ สกุลพานิช  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
50. จ่าเอกนิตินัย แก้ววิเศษ  นักจัดการงานเทศกิจช านาญการ 
51. นายทวีทรัพย์ ลอยนอก  นิติกรช านาญการ 
52. พ.จ.ต.กิตติสัณฑ์ บุญสิงห์ฐิติ  นักจัดการงานเทศกิจช านาญการ 
53. พ.จ.อ.ชนาเมธ แสงวิเชียร  เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน 
54. นายบุญคง ภูน้ าเงิน  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
55. จ.อ.สนองศักดิ์ หนูนามเสริฐ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 
56. นางบัวรินทร์ อุ่นวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
57. นางสาวเอื้อเอ็นดู ภาคทรัพย์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
58. นายชัยยา วันชัย  ผช.นักประชาสัมพันธ์ 
59. นางชุติมา ตรีชาลี  หัวหน้าฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนฯ 
60. นางผกาสร ไขกัณหา  หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์ฯ  
61. นางดรุณี อ่อนน้อย  หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  
62. นางพิมพ์ศิริ ศรีโนนชัย  หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง 
63. ส.ต.ท.เรืองฤทธิ์ แก้วมิ่ง  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
64. นางภัสฑิรา ยิ้มเจริญศักดิ ์ รก.หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน 
65. นางธัญพร เดชนอก  รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
66. นางกัญชพร ฟองทอง  นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
67. นางกัลยา เทพศิลา  นักวิชาการคลังช านาญการ 
68. นางสาวธนิดา ศรีบุญยอด  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 



3 
 

69. นางสาวณัชชา พันนา  ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 
70. นางสาวศิริวรรณ เบ้าเท่ียง  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 
71. นางคณิศร ประดา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
72. นายกมลศักดิ์ แก้วมาตย์  หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 
73. นายสถิตย์ เทพไกรวัล  หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค 
74. นางปิยะนุช ปัญจพรรค์  หัวหน้าฝ่ายการจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว 
75. นายยุติธรรม น้อยสุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายควบคุมการอาคารและผังเมือง 
76. นายก าธร ชุมชูชาต  หัวหน้าฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบงานจราจร 
77. นายคมสันต์ สอนไว  หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ า 
78. นายมาโนชช ธาดาจิตติกร  หัวหน้าฝ่ายสวนสาธารณะ 
79. นางภาสินี ชินวงษ์  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
80. นายอดุลย์ บุญปราการ  นายช่างโยธาอาวุโส 
81. นายศุภวัตร นามค า  สถาปนิกปฏิบัติการ 
82. นางสาวณิชาภัทร สีดาทัน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
83. นายชวลิต หงษ์ยนต์  นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการพิเศษ  
84. นายเลอสันต์ นามบุดดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานช านาญการ 
85. นายวีรยุทธ เทียบปัด  สถาปนิกปฏิบัติการ 
86. นางอังคณา เดชโบราณ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
87. นายนพพร สิตวรเวศย ์  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
88. นางสาวจิรานิตย์ อรรคนิตย์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
89. นางสุวรรณรัตน์ ครุตรารักษ์  หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล 
90. นางภคอร ทองสุข  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
91. นางนิภาธร พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
92. นางวรรณภา เกียงแก้ว  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย 
93. นางสาววันชนกน์ บริกูล  รก.หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อม 
94. นางสาวกฤษณา ภูพลผัน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
95. นายรังสรรค์ วรวงษ ์  สัตยแพทย์ช านาญงาน 
96. นายเกียรติระกรานต์ นวลบุญมา  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
97. นายเดชาชัช สายเมธางกุร เภสัชกรช านาญการ 
98. นางงามอนงค์ บุญจิระสวัสด์ิ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
99. นางดวงนภา สกุลพานิช  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
100. นางสุวรรณา มหาทน  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
101. นางวิภาพร อินทรพาณิช  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
102. นางสุพัตรา ตาลดี  หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 
103. นางวญากรณ์ โหน่งจันดี  หัวหน้างานแผนและโครงการ 
104. นางสุธาสินี แม้นญาติ  หัวหน้างานพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
105. นายไพศาล มีอนันต์  หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
106. นางสมร ค าพิชชู  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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107. นางสาวฐิติรัตน์ ศิริชานนท์  หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
108. นายยศ บุรีรัตน์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 
109. นางสาวจรินทร์ญา สุทาวัน  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
110. นายกาญจน์ วันนุประธรรม หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
111. นางจันทิรา ชะอินทร์วงค์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
112. นางสาวพรอนันต์ ทองสมบัติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
113. นางสาวกมลพรรณ   ค้อมศิรินทร์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
114. นายสุพรรณ กาสีชา  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
115. นายสาธิต สงวนทรัพย์  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
116. นายชัยยศ เต็งคิว  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
117. นายกิมมี้ หร่องบุตรศรี นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
118. นายประจวบ สารกูล  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
119. นางสาวกฤษณา ทัพซ้าย  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
120. นายนฤพนธ์ สอนบุญมา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
121. นายอนุสรณ์ สารสม  เจ้าพนักงานป้องกันฯช านาญงาน 
122. นายพงศ์หิรัญ อุปรังขานเกตุ เจ้าพนักงานป้องกันฯช านาญการ 
123. นายเข็มชาติ รัตนะ  เจ้าพนักงานป้องกันฯช านาญการ 
124. นายปรีดิวัฒน์ เนาว์แก้ว  เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน 
125. นางสาคร การะเกษ  ผช.นักประชาสัมพันธ์ 
126. นายชาติ ชินบุตร  นักการ 
127. นางสกาวรัตน์ นันบุญมา  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
128. นางทัศนันท์ ศรีจันทร์หล้า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
129. นางไพบูลย์ พิลาโท  ผช.นักจัดการงานเทศกิจ 
130. นางสาวอมรลักษณ์ กายขุนทด  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
131. นางสาวสุวรรณี ธรรมาน้อย  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
132. ส.อ.สราวุธ วงโคกสูง  พนักงานขับรถยนต์ 
133. นางสาวนิตยา สอนประเทศ ผช.นักพัฒนาชุมชน 
134. นางรัตนา สุขบัว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
135. นางกานต์พิชชา มะนิยม  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
136. นางต าหนักเพชร  ภูมิสวาสด์ิ  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
137. ว่าท่ี ร.ต.ศักดิ์กรินทร์ ธนะสีลังกูร  ผช.นักจัดการงานท่ัวไป 

 
เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น.  

เมื่อท่ีประชุมพร้อม  นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประธานท่ีประชุม  
กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้     
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ระเบียบวาระที่  1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
 

1.1  เรื่องการมอบพระเคร่ืองให้แต่ละส านัก/กอง  
การมอบพระเครื่องขอความกรุณาทุกกอง/ส านัก คนท่ีไม่ได้มาแจ้งจ านวนไปท่ีส านักปลัดฯ ให้ส านัก

ปลัดฯ จัดสรรไปให้ ให้รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ เป็นผู้มอบแทนกับแต่ละกอง/ส านัก
ใหแ้ล้วเสร็จก่อนปีใหม่นี้นะครับ  

1.2  เรื่องประชุมสภาเทศบาลฯ  
เรื่องการประชุมสภาฯ เนื่องจากว่าเดิมทีจะก าหนดประชุมเดือน ธันวาคม 2563 มีเหตุว่าหลายเรื่อง

ยังค้างอยู่ไม่เสร็จ เช่น เรื่องของการจัดการขยะท่ีทางจังหวัดฯ จะมีหนังสือออกมาก็ขอให้จังหวัดฯ กลับไปช่วย
ออกหนังสือฉบับใหม่มา ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ธวัชชัย ท่าน ผอ.ทศพล ผอ.บอย หน.ปุ้ย ไปตามเรื่องนี้ให้
แล้วเสร็จ ถ้าเสร็จทันเป้าหมายใหม่ คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ก็เป็นระยะเวลาบบังคับต้องประชุมอีก มันก็
จะประชุม 2 วาระติด แล้วจะประชุมสองครั้งติดมันก็จะไม่มีเรื่องอะไรในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นแค่เรื่อง
การก าหนดสมัยสามัญ การประชุมสภาฯ ก็เลยคิดว่าอาจจะยกไป 1, 2, 3, 4 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อประชุม
ทีเดียว ดังนั้นก็แจ้งเรื่องนี้เพื่อทราบ แล้วให้ไปดูในรายละเอียดติดตามให้ทุกเรื่องครบ รอบคอบ รัดกุม แล้วการ
นัดหมายนายกเทศมนตรีฯ เพื่อจะประชุมร่วม เพื่อสรุปเป็นอย่างไร ก็ให้ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ มนตรี ใน
ฐานะก ากับส านักปลัดเทศบาลฯ เป็นคนตามในภาพรวม ท่านรองนายกฯ ธวัชชัย เนื่องจากว่าญัตติเกือบ
ท้ังหมดส าคัญๆ เป็นของส านักการช่าง 2 ท่านนี้ก็ช่วยตาม พร้อมเมื่อไหร่รีบนัด แล้วก็ท า Timeline ว่าเราควร
จะท าอะไร จบเมื่อไหร่ อย่างไร แบบไหน หนังสือควรจะมาไม่เกินวันท่ีเท่าไหร่ รายละเอียดเอกสารขอแก้ไข
ใหม่ ปรับปรุงใหม่ เสร็จเมื่อไหร่ ส่งสมาชิกสภาฯ เมื่อไหร่ ประชุมสภาเทศบาลฯ เมื่อไหร่ ช่วยท าเรื่องนี้ให้ด้วย
นะครับ  

1.3  เรื่องการจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อแจกประชาชน 
ขอให้เป็นข้อส่ังการคราวที่แล้วตอนท่ีเกิดสถานการณ์ covid-19 รอบแรก เราได้ท าหน้ากากอนามัย

แจกส่งไปหลังคาเรือนละ 2 ช้ิน ให้ท าใหม่เป้าหมาย 20,000 หลังคาเรือน ๆ ละ 5 ช้ิน  ท่านปลัดเทศบาล  
ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านรองปลัดเทศบาล  ส่วนการงานไปดูเรื่องระบบงบประมาณว่าเรามีช่องทางใด
ภายใต้สถานการณ์นี้ จัดซื้อได้จัดซื้อ จัดท าได้จัดท า วิธีการไปแจกเราจะเดินไปแจกทุกหลังคาเรือนด้วยคณะ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีส่วนการงานไปด้วยกัน ไปแจกทุกหลังคาเรือน ระบบเดิมๆ ท่ีเคยท าล้มเหลว นัดมาจุด 15 
นาที 10 นาที  ไปถึงมันเหมือนกับท าเพียงเพื่อท า มันไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลย  ไปถึงก็จับไมค์ คว้าไมค์ พูด
เสร็จให้ของ บางทีก็ให้ระบบตัวแทนด้วยซ้ า เร่งทุกอย่างให้มันจบเร็วไม่มีประโยชน์  ไปพบปะไปพูดคุยด้วย ก็
ได้พบทุกบ้านทุกหลังคาเรือน ได้สอบถามสารทุกข์สุขดิบเผ่ือมีเรื่องเดือดร้อนก็จะได้แจ้งได้ด้วย  การจัดสาย
ของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ควรจะอย่างไร  คณะรองนายกเทศมนตรีฯช่วยไปดูให้ผมหน่อยว่า
จะต้องจัดยังไง ผมไปด้วยแล้วก็ไปเดินแจก แล้วไปแจกถึงบ้านดีกว่าทางไปรษณีย์  เหตุผลคืออะไร  ตอนส่งทาง
ไปรษณีย์มาบ้านนี้ 3-4 บ้านยังไม่มา บ้านนี้ไปคุยแล้วพอไปคุยบอกว่าฉันได้ พวกคุณท าไม่ยังไม่ได้ คนท่ียัง
ไม่ได้ก็ด่าเทศบาลฯแล้ว ดังนั้นเวลาลงทีละชุมชนก็จะไปพรึบเลย  เช่น ไปลงชุมชนหนึ่ง แบ่งเป็น 7 - 8 สาย 
หรือ 10 สายก็ได้ นึกออกใช่ไหมครับ มันก็จะเร็วขึ้น แต่การพาเดินก็ประสานประธานคณะกรรมการชุมชนให้
พาเดินแจก  เช่น  มีค่าใช้จ่ายในการพาเดินให้บ้าง ส่วนจะเป็นอย่างไรไปดูในรายละเอียด มีค่าใช้จ่ายในการพา
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เดินแบ่งเป็น 10 สาย  สมมุติสายละ 2 - 3 คน  สาย 1 ไปซอยนี้เก็บหมด เข้าซ้ายขวาซ้ายขวาเข้าทุกบ้านนะ
ครับ  มีท้ังหัวหน้าส่วนการงานแจก  ผู้บริหารฯแจก  สมาชิกสภาฯ แจก  เข้าไปก็ไปพบปะไปพูดคุยท าความ
รู้จักนะครับ เผ่ือมีอะไรท่ีเขาอยากจะสะท้อน หรือเล่าให้ฟัง ไปปุ๊บมันก็ต้องมีหน่วยบันทึกข้อมูล  เช่น  มีคน
ร้องเรียน กรณีมีคนร้องเรียนก็จะได้ไม่เพิกเฉย ก็มีคนติดตาม สมมุติมี 10 สาย ก็จะมี 10 คนท่ีตามบันทึก ว่า
มีบ้านเลขท่ีนี้ร้องเรียนเรื่องนี้ จด ๆ  แล้วกลับมาก็มีระบบติดตามงานเพื่อไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน 
ถ้าอย่างนี้ตัวตนของเขาก็จะได้พบ จะได้เล่าให้ฟัง ถึงเรื่องเดือดร้อน เรื่องท่ีอยากจะสะท้อน ก็อยากจะท าเรื่อง
นี้  เป้าหมายหลังปีใหม่แจก ดังนั้น การจัดซื้อ การจัดหา ด้วยวิธีการอย่างไร รีบด าเนินการต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป
หลังปีใหม่ได้เสร็จ ไม่ต้องรอครบ 100,000 ช้ิน  เช่น ออกมาได้ทีละ 10,000 ช้ิน ทีละ 5,000 ช้ิน  ก็ไปได้
ทีละ 2-3 ชุมชน ก็จะไปได้เรื่อยๆ หลังปีใหม่ ถึงวันท่ี 20 มกราคม 2564 สามารถไปแจกได้แล้วเสร็จครบ
หมดทุกหลังคาเรือน อะไรมันหาได้เร็ว  เช่น  สมมุติมีแบบผ้า 3 แจกเซอร์จิคอลแมส 3  เป็นผ้า 2 เซอร์จิคอล
แมส 2 ก็ได้ รวมๆ คละไปให้ก็ได้ เพราะบางคนก็อยากได้ผ้า บางคนก็อยากได้เซอร์จิคอลแมส  ก็ให้มันคละๆ 
กันไปแล้วกัน   เพื่อเขาจะได้เลือกใช้ตามแต่โอกาสสะดวก ตรงนี้ช่วยรับไปจัดการให้ด้วยนะครับ มันก็เป็นอีก
เรื่องหนึ่งท่ีเราต้องด าเนินการ แล้วเวลาพวกเราลงไปคนเยอะๆ ท าอย่างไรทุกคนก็จะสบายใจท้ังในแง่คณะคัด
กรองจากเทศบาลหรือตอนท่ีไปรวมแล้วค่อยไปวัดอุณหภูมิคณะพวกเรา วัดอุณหภูมิเสร็จ ก็ติดสต๊ิกเกอร์พวก
เราทุกคนว่าผ่านการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ สบายใจได้ ทุกคนมีหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์พกไป  ก่อน
ไปแจก  หลังแจก  ได้ล้างมือ  ขึ้นรถอะไร ยังไง  เอารถทัวร์เทศบาลไปแบบไหน เอารถตู้เทศบาลไปแบบไหน 
นั่งไปอย่างไร แล้วท าแบบใดพวกเราจะสบายใจก็จัดระบบให้เรียบร้อยนะครับ  ก่อนไปนัดผู้น าชุมชน จัดคน
เพื่อพาเราเดินตามบ้าน แต่ละจุดประมาณกี่หลังคาเรือน แล้วมีแผนชัดเจนว่าไปเท่ียวนี้เราจะแบ่งเป็น 8 ทีม
นะ  แต่ละทีมไปจอดท่ีเดียวกัน พอถึงเวลาแล้วแยกกันไปตามสาย 8 ทีมเสร็จอย่างนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะ
ครับ ถ้าเป็นลักษณะนี้เราก็ไม่สามารถให้ค่าตอบแทนได้ ก็ลองไปดูมีวิธีการอื่น ถ้าเขาพาเดินสักหัวละ 100 
บาท เราสามารถจัดงบได้หรือไม่ โดยวิธีการอย่างไรไปลองดูให้หน่อยนะครับ ถ้า 100 บาท มันน้อยไปก็ไม่ให้
ซะดีกว่า ก็ตัดสินใจได้ ว่าเป็นแบบจิตอาสาอย่างนี้เป็นต้น ถ้ามีจิตอาสามาช่วยกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็ไม่เป็นไร 
อะไรอย่างนี้ หรือมีข้าวหม้อ แกงหม้อ ถูกไหมครับ เสร็จงานกินข้าวกับชุมชนได้หรือไม่ สมมุติไปสายๆ ท าเสร็จ
เท่ียงก็กินข้าวกับชุมชนเสร็จก็กลับมาท างาน หรือทานข้าวเสร็จมีชุมชนไปต่อ สมมุติว่าไปบ่ายเสร็จเย็น เสร็จค่ า 
มีข้าวหม้อ แกงหม้อ ณ ชุมชนหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทุกชุมชนมันอาจจะเย็นท่ีไหนท าแบบนี้  แล้วงบเวทีชาวบ้าน งบ
อะไรพวกนี้เอามาท าในกรณีของเรื่องนี้ใช้งบอะไรได้บ้างนะครับ มีพบปะพูดคุยหน่อยนึง เป็นลักษณะเหมือน
เวทีสาธารณะให้ความรู้เรื่องมาตรการ covid -19 ด้านสาธารณสุขฯ พวกนี้ เอามาเพื่อบริหารจัดการโครงการ
ได้หรือไม่ ก็ดูให้มันกระจายๆ เพื่อจะไม่ไปโหลดท่ีกองใดกองหนึ่งนะครับ  

มติที่ประชุม  :  รับทราบ และมอบหมาย ดังนี้ 
1.1  เรื่องการมอบพระเครื่องให้แต่ละส านัก/กอง  

- ให้ทุกกอง/ส านัก แจ้งจ านวนคนท่ีไม่ได้มา ท่ีส านักปลัดเทศบาลฯ ให้ส านักปลัดฯ จัดสรรให้ มอบ
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านปลัดฯ  ท่านรองปลัดฯ เป็นผู้มอบแทนกับแต่ละกอง/ส านัก ให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่  
1.2  เรื่องประชุมสภาเทศบาลฯ  

-  มอบรองนายกเทศมนตรีฯ มนตรี ส านักปลัดเทศบาล  ตามญัตติในภาพรวม  และมอบรอง
นายกเทศมนตรีฯ ธวัชชัย ส านักการช่าง เนื่องจากว่าญัตติส าคัญ ๆ เกือบท้ังหมดเป็นของส านักการช่าง ช่วยตาม 
แล้วก็ท า Timeline ว่าเราควรจะท าอะไร จบเมื่อไหร่ อย่างไร แบบไหน หนังสือควรจะมาไม่เกินวันท่ีเท่าไหร่ 
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รายละเอียดเอกสารขอแก้ไขใหม่ ปรับปรุงใหม่ เสร็จเมื่อไหร่ ส่งสมาชิกสภาฯ เมื่อไหร่ ประชุมสภาเทศบาลฯ 
เมื่อไหร ่ดูในรายละเอียดติดตามให้ทุกเรื่องครบ รอบคอบ รัดกุม แล้วนัดหมายนายกเทศมนตรีฯ เพื่อประชุมสรุป 
1.3  เรื่องการจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อแจกประชาชน  

-  มอบรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานท่ีเกี่ยวข้อง ดูเรื่อง
งบประมาณว่ามีช่องทางใดในการจัดซื้อ หรือจัดท า  

- มอบรองนายกเทศมนตรีฯ จัดแบ่งเป็นสายในการลงพื้นท่ีเดินแจกหน้ากากอนามัย โดยให้มีการ
ประสานประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนพาเดินแจก โดยให้มีค่าใช้จ่ายในการพาเดินแจกให้ด้วยหรือจะเป็น
แบบจิตอาสาดูรายละเอียดตรงนี้ให้ด้วย เป้าหมายคือหลังปีใหม่ได้ทยอยลงพื้นท่ีแจก ถึงวันท่ี 20 ม.ค. 2564 
ให้ครบทุกหลังคาเรือน  

- แต่ละสาย มีท้ังหัวหน้าส่วนการงานฯแจก ผู้บริหารฯแจก สมาชิกสภาฯ แจก เข้าไปพบปะ พูดคุย เผ่ือ
มีอะไรท่ีชาวบ้านอยากเล่าให้ฟังเรื่องเดือดร้อน อยากจะสะท้อน มีหน่วยบันทึกข้อมูล เช่น มีคนร้องเรียน กรณีมี
คนร้องเรียนก็จะได้ไม่เพิกเฉยก็มีคนติดตามสมมุติมี 10 สายก็จะมี 10 คนตามบันทึกว่ามีบ้านเลขท่ีนี้ร้องเรียน
เรื่องนี้จดๆ  แล้วกลับมาก็มีระบบติดตามงานเพื่อไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน  

- มีพบปะพูดคุย เป็นลักษณะเหมือนเวทีสาธารณะให้ความรู้เรื่องมาตรการ covid -19 ด้านสาธารณสุข 
เอามาเพื่อบริหารจัดการโครงการได้หรือไม่ ก็ดูให้มันกระจายๆ เพื่อจะไม่ไปโหลดท่ีกองใดกองหนึ่ง 

ระเบียบวาระที่  2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
   2.1 รายงานการประชุม  คร้ังที่  9/2563  เม่ือวันที่  15  ตุลาคม  2563 
 2.2 รายงานการประชุม  คร้ังที่  10/2563  เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2563 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

วาระการรับรองรายงานการประชุมมี 2 ครั้ง มีใครจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ  ไม่มีใครขอแก้ไขนะครับ ก็
เป็นอันว่ารับรองรายงานการประชุมนะครับ 

มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  9/2563  เมื่อวันท่ี  15  ตุลาคม  2563 และ 
รายงานการประชุม  ครั้งท่ี  10/2563  เมื่อวันท่ี  27  พฤศจิกายน  2563 

ระเบียบวาระที่  3   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
3.1  เร่ืองรายงานสถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และสถานการณ์โรคไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19)    
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหารคณะผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขออนุญาตน าเรียนสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 ตอนนี้สถานการณ์ท่ัวโลกจ านวนผู้ป่วย 81,142,113 
ราย เสียชีวิตท้ังหมด  1,771,884 ราย รักษาหาย จ านวน 57,291,222 ราย ยังคงพบมากท่ีสุดท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกา 19 ล้านเศษ อันดับ 2 คือประเทศอินเดีย 10 ล้านเศษ อันดับ 3 ประเทศบราซิลจ านวน 7 ล้าน
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เศษ ประเทศมาเลเซีย 3 ล้านเศษ ประเทศฝรั่งเศส 2 ล้านเศษ ค่ะ  จ านวนผู้ป่วยท่ีอาการหนักท่ัวโลกท้ังหมด
จ านวน 105,385 รายค่ะ   
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ตัวเลขผู้ป่วยท่ีมากกว่าหนึ่งล้านรายตอนนี้ 18 ประเทศแล้ว ดูจากข้อมูลนี้ไปในยุโรป เป็นประเทศ
ท่ีติดแล้วเสียชีวิตสูงท่ีสุดถูกไหมครับ 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

ใช่ค่ะ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ทางยุโรปท่ีเขาเสียชีวิตเยอะ เพราะเขาใช้ระบบนี้หมด คือ ป่วยไม่ต้องมารักษายกเว้นอาการหนัก
ถึงมารักษาได้ ดังนั้นคนท่ีเสียชีวิตตอนกักตัวไม่เป็นอะไร โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุของเขาลูกหลานไม่ได้อยู่ด้วย
ส่วนใหญ่ก็คืออาการหนักแล้วจะเป็นโรงพยาบาลก็ไม่ทันแล้ว อัตราการเสียชีวิตของทางยุโรปก็เลยสูงมาก  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

ข้อมูล 10 ประเทศท่ัวโลก จะเปรียบเทียบระหว่างเอเซียและอาเซียน  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ดูข้อมูลอาเซียนครับ ประเทศอินโดนีเซีย จ านวนผู้ป่วย 7 แสนเศษแล้ว ประเทศฟิลิปปินส์ 4 แสน
เศษ  เมียนม่า 1 แสนเศษ ประเทศมาเลเซีย 1 แสนเศษ ประเทศเมียนมาเดือนกันยายน 2563 นี้ ตอนจบ
ระลอกแรกก็เอาอยู่ท่ี 400 ราย พอเจอรอบท่ี 2 จากเดือนกันยายน - ธันวาคม 2563  3 เดือนทะลุแสน  ก่อน
หน้านี้ เฉล่ียวันละพันกว่า ตอนนี้ดูเหมือนตัวเลขต่อวันลดลงแล้ว เหลือ 600 กว่าราย ประเทศมาเลเซียเคยซา
ไปแล้วตอนนี้กลับมาวันละพันกว่า  ประเทศท่ีน่าจับตามองคือประเทศไทย จาก 4,000 กว่าราย ตอนนี้มา 
6,000 กว่าแล้ว   
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

จ านวนผู้ติดเช้ือรายใหม่ในประเทศไทยวันนี้  144 ราย เป็นผู้ติดเช้ือในประเทศ 115 ราย อยู่ใน 
state Quarantine จ านวน 14 ราย รวมท้ังหมด 6,285 ราย รักษาหาย 4,180 ราย เสียชีวิต 60 ราย ยัง
รักษาอยู่ 2,045 ราย วันท่ี 27 ธันวาคม 2563  อีสานพบผู้ติดเช้ือท่ีจังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ค่ะ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

จังหวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวมีจังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกระบี่ กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดอื่น ๆ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครปฐม ของจังหวัดระยองยังไม่พบผู้ป่วยใช่หรือไม่ครับ 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

ใช่ค่ะ ของจังหวัดระยองคือเมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2563 พบจ านวน 85 รายและวันนี้เพิ่มอีก 
56 ราย รวมเป็น 141 รายค่ะ เริ่มติดกันต้ังแต่วันท่ี 24 ธันวาคม 2556 3 คนท่ีติดเกิดในพื้นท่ีจังหวัดระยอง
เลยค่ะ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

คนท่ีกลับมาจากจังหวัดระยองช่วงนี้จะโดนกักตัวหรือไม่ครับ 
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นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
วันนี้ท่ีไปประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อสรุปว่า ถ้ามีคนกลับมาจากจังหวัดระยองต้องมารายงาน

ตัวต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีท่ีตนเองอาศัยอยู่ และต้องเฝ้าระวังตัวเอง 14 วัน แต่ไม่ได้บอกว่าให้กักตัว
ค่ะ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ถ้าเป็นลูกบ้านในชุมชนต้องรายงานตัวที่ใครครับ 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

ให้ส่งข้อมูลมาทางส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่นได้เลยค่ะ และ
ตอนนี้เราจะกระจายงานให้แต่ละศูนย์แพทย์ชุมชน ถ้าเป็นคนอาศัยอยู่ในสังกัดศูนย์แพทย์ไหนก็ให้รายงานศูนย์
แพทย์ และทางศูนย์แพทย์ก็จะรายงานต่อให้กับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองค่ะ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ดังนั้นภารกิจแบบนี้แยกให้ชัด สมมุติชุมชนกลูกหลานกลับมาจากจังหวัดระยองเขาต้องแจ้ง ถ้าเขาแจ้ง
ประธานชุมชน ประธานชุมชนก็บอก อสม. หรือประธานชุมชนไปบอกศูนย์แพทย์ฯเลยครับ  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

ก็คือสามารถแจ้งทางศูนย์แพทย์ได้เลยค่ะ อันดับแรกเขาสามารถแจ้งใครก็ได้ค่ะ ระหว่าง อสม.ชุมชน
หรือประธานชุมชนก็ได้ แต่ว่าทาง อสม. และประธานชุมชนเมื่อรับแจ้งก็ต้องรีบประสานศูนย์แพทย์ตามพื้นท่ีเรา
สังกัด  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ดังนั้นวิธีการแบบนี้เทศบาลจะแจ้งไปยังประธานชุมชน และ อสม. อย่างไร 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

คือจะด าเนินการแจ้งผ่านทาง LINE ก่อน แล้วท าหนังสือไปอีกทีค่ะ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

เมื่อ 3-4 วันก่อนประธานชุมชนไทยสมุทร โทรมาบอกว่าเด็กจากวิทยาลัยเทคนิคเดินทางมาจากจังหวัด
สมุทรสาครแล้วตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรครับ  
นางศิริกัลยา  โพธิ์จันทร์  ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขฯ 

ได้แจ้งทางศูนย์แพทย์ท่ีดูแลชุมชนไทยสมุทรแล้ว และเขาก็ได้ไปรับช่วงต่อเด็กท่ีมาถึงซึ่งเขามาทางรถไฟ
เขาไปรับให้กักตัวและต้องมีการรายงานข้อมูล แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ท าการสวอปค่ะ  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

ขออนุญาตรายงานเพิ่มเติมจากท่านผอ. ค่ะ คือทางโรงพยาบาลได้ประสานแล้ว และจะนัดวันท่ี 30 
ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ท่ีจะตรวจเด็กของกลุ่มนี้ จาก 16 รายท่ีได้รับรายงาน แต่กลับมาจริงจ านวน 
3 ราย เป็นคนในชุมชนไทยสมุทร 1 ราย และเป็นคนต่างอ าเภอ ไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งจ านวน 
1 รายในเขตเทศบาลฯ เราได้ประสานโทรคุยรายละเอียดแล้วว่าจะต้องกักตัว 14 วัน และได้นัดสวอปวันท่ี 30 
ธันวาคม 2563 ค่ะ คือเนื่องจากการสวอปเช้ือจะต้องมีระยะเวลาคือไปสัมผัสเช้ือมาอย่างน้อยต้อง  
5-6 วันก่อนเขาถึงจะนัดค่ะ  
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นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ควรท่ีจะสวอปเลยครับ เพราะเขาไปอยู่พื้นท่ีเส่ียงกว่า 6 เดือนมาแล้ว  

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ส าหรับตัวเลขจังหวัดขอนแก่นยังนิ่งอยู่ท่ี 3 รายค่ะ มีเช่ือมโยง 1 รายคือเขาเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานี

ติดเช้ือแล้วมาซื้อของท่ีจังหวัดขอนแก่นท่ีตลาดศรีเมืองทองค่ะ และทางส านักการสาธารณสุขฯ ร่วมกับ
โรงพยาบาลขอนแก่น และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองก็ได้ลงไปคัดกรองลงทะเบียนเบ้ืองต้นแล้ว ท้ังหมด 
42 รายท่ีมาให้ประวัติแต่ทุกคนก็อาการปกต ิ
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

อาหารทะเลตามตลาดสดทุกตลาดในเทศบาลตรวจครบหมดแล้วหรืออย่างไรครับ  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

มีตรวจแล้วค่ะ และผลคือปกติจะมีรายงานจ านวนท่ีตรวจน าเสนอต่อจากนี้ค่ะ  นโยบายจากท่าน
นายกรัฐมนตรีฯ ตอนนี้คือ 1. ห้ามใช้หรือเข้าไปในพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคและการปิดสถานท่ีต่างๆให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้ตัดสินใจเองและห้ามชุมนุมในพื้นท่ีห้ามมีการชุมนุม ถ้ามีกิจกรรมหรืออะไรต่างๆ คือให้
หลีกเล่ียง ห้ามเกิดการชุมนุมหรือว่าการจัดกิจกรรมท่ีมีคนจ านวนมาก และห้ามไม่ให้เคล่ือนย้ายแรงงานต่างด้าว
และให้ปฏิบัติตามมาตรการตามมาตรการป้องกัน covid – 19 อย่างเข้มข้นท้ังการใส่หน้ากากอนามัย การล้าง
มือ การเว้นระยะห่าง และเกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคช่ันไทยชนะ สรุปสาระส าคัญประมาณนี้ค่ะ จังหวัดขอนแก่น
เราเป็นพื้นท่ีท่ีเฝ้าระวังสูง เป็นพื้นท่ีสีเหลือง จังหวัดสมุทรสาครจะเป็นพื้นท่ีควบคุมสูงสุด ซึ่งตอนนี้จังหวัดระยอง
ก็เข้าข่ายเป็นพื้นท่ีระวังสูงสุด และกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือจ านวนมากและการเพิ่มจ านวนก็
เพิ่มมากขึ้นและถ้าเป็นพื้นท่ีควบคุมมีผู้ติดเช้ือมากกว่า 10 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือติดกับพื้นท่ีควบคุม
สูงสุด และของจังหวัดขอนแก่นอยู่ในพื้นท่ีเฝ้าระวังสูง คือจ านวนผู้ติดเช้ือต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 รายค่ะ
และถ้าเป็นพื้นท่ีเฝ้าระวัง คือ ยังไม่มีการรายงานว่าผู้ติดเช้ือ และไม่มีส่ิงบ่งบอกว่ามีเหตุผู้ติดเช้ือก็จะเป็นพื้นท่ี
เฝ้าระวังค่ะ คือทุกจังหวัดในประเทศไทยจังหวัดไหนท่ีไม่ติดก็จะเป็นพื้นท่ีเฝ้าระวังถ้าเกิดการระบาดคือจะ
แบ่งแยกให้ทราบว่าเราเป็นคนท่ีอยู่ในกลุ่มใดถ้าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยก็จะเป็นผู้ถือว่าเป็นผู้เส่ียงสูงต้องกักตัว 
14 วัน ตรวจหาเช้ือวันท่ี 5 หลังสัมผัสผู้ป่วยครั้งแรก คนเส่ียงสูงหมายถึง คนท่ีเขาไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่
เว้นระยะห่าง ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ แต่ถ้าคนท่ีสวมหน้ากากอนามัยโอกาสท่ีจะติดเช้ือก็จะน้อยกว่าอยู่ในกลุ่ม
เส่ียงต่ า กรณีนี้ก็ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องหลีกเล่ียงสถานท่ีแออัดและสวมหน้ากากอนามัย สังเกตอาการ 14 วัน 
ส่วนผู้ท่ีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สัมผัสก็ถือว่าเป็นผู้ท่ีเส่ียงต่ ามาก คือให้เว้นระยะห่างสังเกตอาการ 14 วัน สวม
หน้ากากอนามัย และคนอื่นในชุมชนก็ถือว่าเป็นผู้ท่ีไม่มีความเส่ียงจากผู้ป่วยรายนี้ค่ะ ต่อไปคือ มติและข้อส่ังการ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นครั้งท่ี 6 เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 คือ 1. ให้เพิ่มจุดตรวจด่าน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและจุดตรวจสกัดกั้นการแพร่เช้ือโควิด – 19 ระหว่างรอยต่อจังหวัดขอนแก่น
และจังหวัดชัยภูมิ และ 2. ขอความร่วมมือปิดหรือจ ากัดเวลาปิด-เปิดสถานประกอบการท่ีมีความเส่ียงต่อการ
แพร่ระบาด โดยให้แต่ละอ าเภอพิจารณาตามความเหมาะสมข้อ 3. ให้สถานศึกษาพิจารณาใช้รูปแบบการเรียน
การสอนแบบออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมของระบบตามความเหมาะสมหากมีการระบาดเพิ่มข้ึน  ข้อ 4. ให้
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สถานบริการภาครัฐและเอกชนหลีกเล่ียงการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมคนจ านวนมากทุกรูปแบบ หากมีการจัด
กิจกรรมให้พิจารณาตามสัดส่วนของพื้นท่ีกับผู้ร่วมกิจกรรมถ้าเกิดเป็นพื้นท่ีปิด หมายถึงในห้องประชุมอะไรต่างๆ
ก็ต้องใช้ 1 คนต่อ 5 ตารางเมตร แต่ถ้าเป็นพื้นท่ีเปิดเป็นท่ีโล่งแจ้งคือใช้ 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร และให้
หลีกเล่ียงการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ และให้แต่ละอ าเภอพิจารณาจัดเตรียมสถานท่ีกักกันตัว local quarantine 
และเน้นย้ ามาตรการคือสวมหน้ากากอนามัย เน้นเรื่องการท าความสะอาด หลีกเล่ียงการสัมผัส และมีการติดต้ัง
และใช้แอพพลิเคช่ันไทยชนะในสถานท่ีเข้าออกของสถานท่ีสาธารณะค่ะ 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ข้อท่ี 4 ส่ังการส านักการช่างตรวจสอบทุกห้องประชุมท่ีเทศบาลมี โรงเรียนก็ควรจะท า ทุกห้อง
ประชุมของโรงเรียน ไปตรวจสอบว่าในห้องประชุมของท่านมีกี่ตารางเมตร ถ้ายึดตามมาตรการทางด้าน
สาธารณสุขฯในระดับสูงสุด ถ้าบอกว่า 40 ตารางเมตร หรือ 50 ตารางเมตร แปลว่าห้องประชุมนั้นประชุมได้ 
10 คน ดังนั้นแต่ละโรงเรียน แต่ละห้องประชุมของเทศบาลก็ควรจะมีตัวเลขให้รับทราบเป็นการภายใน ห้องนี้
ประมาณ 200 ตารางเมตร ถ้าประชุมได้จริงๆ ก็คือ 40 คน เท่านั้นใช่หรือไม่ ส านักการช่างท าการบ้านให้
ด้วยว่าห้องนี้กี่ตารางเมตร ถ้ายึดตามมาตรการสูงสุดห้องนี้เราจะประชุมได้ครั้งละไม่เกินกี่คน ห้องประชุม
ส านักการช่าง ห้องประชุมอื่นท่ีมีห้องประชุมของโรงเรียนไปท ามาตรฐานเอาไว้ กรณีสถานท่ีเปิดคือ 4 ตาราง
เมตรต่อคน ดังนั้นกรณีของอุโมงค์ไฟ สมมุตินะครับ อุโมงค์ไฟ 18 x 36 เป็นกี่ตารางเมตร จ านวนคนสูงสุดมัน
ควรจะได้เท่าไหร่ ท าตัวเลขพวกนี้เอาไว้ เผ่ือมีคนเอาไมค์มาจ่อปาก 2 พื้นท่ีในภาพรวมท่ีจัดงาน เอาตัวเลข
สวนประตูเมือง เอา 20 ไร่เป็นตัวต้ังถูกไหมครับ 20 ไร่ x 1,600 ตร.ม. ก็ 32,000  ตารางเมตร หาร 
4  แล้ว 4 x 8 เท่ากับ 32 ก็แปลว่าเราจุได้สูงสุด คราวหนึ่งถ้าเอาตามมาตรฐานสูงสุดก็คือครั้งละไม่เกิน 
8,000 คน แต่เวลาเราอธิบายสาธารณะเราก็บอกว่าเต็มท่ีสูงสุด ณ เวลานี้ คนมาเต็มท่ีก็พันเศษไม่ถึงด้วยซ้ า 
500 คน เมื่อคืนนี้ประมาณเท่าไหร่ตัวเลขสะสม เกือบถึง 500 แต่ถ้าตัวเลขต่อคราวต่อเวลาช่วงหนึ่ง ก็ไม่เกิน
ร้อย ดังนั้น เมื่อไม่เกินร้อยลองคูณแบบเร็วให้ 18 x 36 กี่ตารางเมตรแล้วหาร 4 ก็แปลว่าลิมิตสูงสุดต่อรอบ 
ถ้ากรณีจ าเป็นรอบหนึ่งจะท าไม่เกิน 150 คน ส านักการช่างไปด าเนินการร่วมกับส านักการสาธารณสุขฯ และ
ส านักปลัดเทศบาล ดังนี้ กรณีช่วงวันหยุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 วันท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นหลัก ถ้ามี
คนไปเท่ียวเยอะ แผน stand by แปลว่าต้องมีการส่ังการมอบหมายเอาไว้ว่าเผ่ือมีแผนส ารอง ดังนั้น ต้องมีแผง
กั้น แล้วให้เข้าทางใดทางหนึ่ง เข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่ง เพื่อท่ีจ ากัดคนต่อรอบ สูงสุดถ้าเอาตามตารางตรงนี้ก็
แปลว่าต่อรอบเราจะรับรอบละไม่เกินครึ่งช่ัวโมงหรือ 40 นาที หรือ 45 นาทีสูงสุด ต่อรอบ 160 คน ยกเว้น
คนไม่เยอะก็เพียงแค่มีมาตรการเตรียมเอาไว้ แต่ยังไม่มีการส่ังการ การส่ังการท่ีว่านี้ การขอความร่วมมือท่ีว่านี้
แน่นอนต้องเป็นคนของส านักการสาธารณสุขฯ เป็นคนระบุ ระบุเสร็จแปลว่าต้องประสานใครได้บ้าง ถ้าระบุ
เสร็จก็แปลว่าแจ้งท่าน ผอ.ทศพล ถูกไหมครับ ผอ.ทศพล บอกลูกน้องอย่างไร พอแจ้งส านักปลัดฯ แจ้งท่ีใคร 
แจ้งท่ีหัวหน้าอดิศักด์ิ หรือแจ้งท่ีหัวหน้าฯ นงนุชหรือแจ้งหัวหน้าฯ มัณฑิกา ถ้าแจ้งไปแล้วหน้าท่ีของฝ่าย
ป้องกันฯ คืออะไร เอามาช่วยกัน หรือส านักการช่างมาช่วยกันเอาแผงมาต้ังล้อมทางเข้า – ออก แล้วก าหนด
ทางเข้า – ทางออก ถูกไหมครับ มีคนคอยคัดกรองคอย สกรีน มีการคอยกะประมาณคนอะไรพวกอย่างนี้ ให้
เตรียมการเอาไว้ ท้ังหมด เหล่านี้อยู่ ในการดูแลของท่านรองนายกเทศมนตรีฯ มนตรี หรือท่านรอง
นายกเทศมนตรีฯ ธวัชชัย เจ้าของโครงการ มอบท่านรองนายกเทศมนตรีฯ มนตรี นะครับ  มอบหมายท่านรอง
นายกเทศมนตรีมนตรีนะครับท้ัง ปีใหม่ถ้าใครจะไปไหนผมไม่ว่านะครับ แต่ต้องมีคนท าหน้าท่ีแทน เช่น วันท่ี 
31 ธันวาคม 2563 ให้ใครท าหรือว่า วันท่ี 1 มกราคม 2564 ให้ใครท า มอบให้ใครแทน มอบหมายไว้เลย 
เราไม่ต้องรับคนเดียว 3 วัน อย่างนี้เป็นต้น ก็ไปจัดการภายในวางระบบเรื่องนี้เอาไว้ ไม่เช่นนั้นอยู่ๆ วันท่ี 31 
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ธันวาคม 2563 มา 2 พันคนแล้วไปเบียดอยู่ในโดม ทีละเป็นพันคน แล้วคนก็ถ่ายรูปเผยแพร่ออกไป เขาจะว่า
ได้ว่าเทศบาลไม่มีมาตรการดูแล จบเลย ดังนั้นเรื่องนี้รองนายกเทศมนตรีฯ มนตรี ปลัดเทศบาลฯ รอง
ปลัดเทศบาลฯ วางแผนกันใครจะดูแลคืนไหน ต่อให้ไม่ไปงานก็พร้อมสแตนบายเพื่อประสานงานและข้อส่ังการ 
มีระบบตอบโต้ถ้าเกิดมันเกิดเหตุด่วน ระบบตอบโต้ท่ีว่าประกอบด้วยอะไร 1. คือการส่ังการ 2. คนรับผิดชอบ
ของแต่ละฝ่าย สามคนประจ าจุด 4. คนคุมภาพรวมอะไรแบบนี้นะครับ ให้มีพวกนี้เอาไว้ แปลว่าวันท่ี 30 
ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 2 มกราคม 2564 ขอ 4 วันนี้ ดังนั้นแบ่งงานกันนะครับ ส านักไหนท่ีมี ผอ.ส่วนฯ 
เยอะ ผอ.ส านัก รับวันไหน ผอ.ส่วน รับวันไหน ท่านปลัดเทศบาลรับวันไหน ท่านรองปลัดเทศบาลรับวันไหน 
รองนายกเทศมนตรีฯ แต่ละท่าน รองนายกเทศมนตรีฯ ธวัชชัย ท่ีแน่ๆ เป็นเจ้าของครึ่งหนึ่ง กับท่านรอง
นายกเทศมนตรีฯ มนตรี จะแบ่งกันอย่างไร ส านักปลัดใครจะแบ่งใครอย่างไร ส านักการสาธารณสุขฯ ผอ.ศิริกัลยา  
จะแบ่งใครอย่างไร ระดับฝ่ายจะเรียกใช้หรือไม่ ให้เขารู้ แล้วถ้าจ าเป็นตามระบบก็แปลว่ามีค าส่ังให้ชัดเจนจะได้
ไม่ต้องขอความร่วมมือ ใช้ค าส่ังเลย แล้วก็มีค่าล่วงเวลาอย่างไรก็ว่ากันไป ส่วนใครจะได้รับมอบหมายมาวันท่ี 
31 ธันวาคม 2563 จะแลกเปล่ียนกันอย่างไรก็ให้พูดคุยกันให้เรียบร้อย เพื่อออกค าส่ังให้ท างาน เหตุผล
ชัดเจนก็คือถ้า ณ วันนั้นวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไม่มีมาตรการเหล่านี้รองรับอยู่ๆ หล่ังไหลมาเอาแค่ในโดม
โดมเดียวเกิน 500 เราก็ตายแล้ว ถูกไหมครับระบบไม่มีการจัดการไม่มีทางเข้า-ออก ไม่มีการสกรีน ผมไม่
ต้องการให้มีการมาสกรีนอยู่ตรงกระต๊ิบ ผมแค่ต้องการสกรีนตรงอุโมงค์ถ้ามันจ าเป็นจะต้องท าเพราะท่ีอื่นมัน
เปิดโล่งอยู่แล้ว เอาตัวเลขมาสู่สาธารณะบอกได้เลยว่ามัน 20 ไร่ รองรับสูงสุดได้ 800 คน นี้เต็มท่ีต่อวัน คนก็
มาเท่ียวไม่เกิน 1,000 คน ในช่วงเวลาหนึ่งก็ประมาณ 100 คน เสร็จ แต่ก็ต้องเผ่ือไว้กรณีคืนส่งท้ายปีเก่า 
เพราะเขากินข้าวเสร็จเขาก็อาจจะพาครอบครัวมาถ่ายรูป มาเซลฟี่กัน แล้วเกิดใจตรงกันกินข้าวเสร็จเวลา
เดียวกัน แต่มาพร้อมกันมันจะมีช่วงเวลาท่ีอาจจะเป็นหลายร้อยก็ได้ แล้วเกิดใครบางคนมารอจ้องจับผิด แล้ว
มาถ่ายรูปเผยแพร่มันจะเสียหาย ดังนั้น เมื่อเขาเห็นมีคนมีแผงกั้นบังคับทางเข้า –ออก ถูกไหมครับ ถ้าจะให้
รอบคอบท าต้ังแต่คืนนี้เลยหรือไม่ 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

เริ่มท าไปเมื่อคืนวันท่ี 17 ธันวาคม 2563 แล้วค่ะ 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ก็บังคับแล้วก็มีตัวหนังสือทางเข้า - ทางออก in - out มีป้ายบอกเลยแล้วก็มีค าว่าจุดคัดกรองติด มี
โปรแกรมไทยชนะไปติด แล้วคนประจ าคณะ ประจ าชุด มีเจ้าหน้าท่ีเป็นหัวเรือใหญ่ อสม. มาช่วยหรือไม่ อย่าง
นี้เป็นต้น มีค าส่ังให้ใช้งานให้ชัดเจน แล้วอีกอย่างหนึ่งกรณีเผ่ือคืนวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และคืนวันท่ี 1 
มกราคม 2564  เผ่ือมีรถเยอะการจราจรติดขัด ตรงนี้ก็ต้องมีการส่ังการให้คนไปคอยอ านวยความสะดวกนะ
ครับ แน่นอนกลุ่มหนึ่งท่ีจะตามมากรณีคนเยอะคือใคร แม่ค้า พ่อค้า บรรดาท่ีขายไฟท้ังหลายอาจจะมา แล้ว
พอมาร่วมก็จะวุ่นวาย ก็เตรียมการจัดระบบเอาไว้ด้วย เพราะพวกนี้ถ้าเป็นภาษาเด็กๆ เขาเรียก CIA เขารู้หมด
ว่ามีงานอยู่ไหน 
นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล   ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 

เมื่อวานท่ีไปมีข้อหาหรือว่าจะเปิดไฟจากกี่โมงถึงกี่โมงครับ 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ก็ระบุไว้เลย 18.00 น. มันมืดหรือยัง เฉพาะจากวันนี้ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 2563 ก็ปิดท่ี 22:30 น. 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กับวันท่ี 1 มกราคม 2564 ก็ปิดเท่ียงคืนนะครับ แต่ผมมองว่าปิดเท่ียงคืนทุกคืนก็
ไม่มีปัญหาเพราะหลัง 22:00 น ไปแล้ว คนไม่ค่อยมา ถ้ามาก็คงห่างๆ เมื่อคืนลองไฟคนต่ืนๆ ก็ยังมีคนมานิด
เดียวเขาก็กลัวเหมือนกันครับ สรุปคือให้เปิด 18.00 น. ปิดเท่ียงคืนทุกวันนะครับจนถึงวันท่ี 3 มกราคม 
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2564 บอกอย่างนี้ไว้ก่อน เพราะหลังวันท่ี 4 มกราคม 2564 ไปผมก็ว่าเป็นเท่ียงคืนเหมือนเดิมแต่เพื่อให้มัน
ชัดเจนเพราะ1. มันสว่างไสวสวยงาม เราประกาศงดจัดงาน แต่เราประดับไฟตกแต่งเมือง ถนนศรีจันทร์
ประดับไฟตกแต่งเมืองเพื่อให้ยังมีบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ไม่ให้ดูหดหู่จนเกินไป ดังนั้น การ
อธิบายต่อสาธารณะรบกวนทุกท่านด้วย ถ้าเกิดมีใครเห็นแล้วมีใครช่วยตอบได้ ขอบคุณอนรรฆอร พรมมี ท่ี
ช่วยตอบเป็นระยะๆคือมีใครเขาถามแล้วพวกเรารู้ก็ช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยช่วยตอบแทนด้วย ไม่เช่นนั้นลูกน้อง
บางคนรับผิดชอบก็ไม่ตอบสุดท้ายนายกเทศมนตรีฯ ก็ต้องมานั่งกลุ้มใจ ก็อยากให้รองนายกเทศมนตรีฯ 
ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดฯ ผอ.ส่วนการงาน เจ้าหน้าท่ีท่ีรู้เรื่องเวลาเขาคอมเม้นอะไรท่ีมันพาดพิงมายังเทศบาล
ฯ ท่ีท่านรู้เรื่องก็ช่วยตอบให้ด้วยนะครับ อย่ามองว่าเทศบาลไม่ใช่ของเรา อยากให้ทุกคนแสดงความเป็น
เจ้าของด้วย มันต้ังรับไม่ไหว องค์กรใหญ่ขนาดนี้พนักงานมีต้ัง 200 คน แต่คนอื่นมีเท่าไหร่ 3-4 คนมันน้อยไป
ไหม ส าหรับสัดส่วนแสดงว่าการปกป้ององค์กรของเรามันน้อยมาก ไม่อยากให้มองว่าธุระไม่ใช่ เพราะสุดท้าย
คือเทศบาลฯ ช่วยกันแสดงเรื่องแบบนี้ให้ด้วยต่อไปครับ 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งท่ี 7 วันนี้ 28 ธันวาคม 2563 คือขอให้ทุกคนท่ีเดินทางเข้า
มาในจังหวัดขอนแก่น ต้องมีการสแกน QR code ซึ่ง QR code ทาง สสจ.ขอนแก่น เขาก าลังด าเนินการแล้ว
จะมีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ทางเข้าเมืองขอนแก่นจะมีท้ังหมดกี่จุด หรือเขาจะให้มีอย่างนี้ท้ังหมดครับ 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

เขาจะให้มีอย่างนี้ท้ังหมดค่ะ โดยเฉพาะปั๊มน้ ามันและสถานท่ีราชการต่าง  ๆต้องมีการสแกน QR Code  
และต้ังในปั๊ม มีจุดตรวจมีด่านกักกัน จุดตรวจทางเข้าเมือง ท่ีเป็นพื้นท่ีเส่ียงเขาก็จะมีจุดตรวจค่ะ 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ช่วยท าบันทึกฯ แจ้งเพิ่มให้นายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีฯ ส่วนการงาน ผู้บริหาร หัวหน้า
ฝ่าย ทราบด้วย โรงเรียนก็ให้ทราบด้วย เพราะเผ่ือมีพรรคพวก เพื่อนฝูงเขาโทรมาถามช่วงวันหยุด เขาจะกลับ
บ้าน จะมีจุดตรวจตรงไหน เราจะได้ช่วยกันช้ีแจง แล้วก็ส่งต่อไปยังประธานชุมชนให้เขาทราบด้วยว่าจะมีจุด
ดังกล่าว อะไรเกิดขึ้น ข้อมูลเหล่านี้ให้อัพเดทและส่งให้ประธานชุมชนเพื่อประกาศหอกระจายข่าวทราบ
ท้ังหมดเป็นระยะๆ  
นางศิริกัลยา  โพธิ์จันทร์  ผู้อ านวยการส านักการสาธารณสุขฯ 

จุดตรวจท่ีคนจะเข้าขอนแก่น เขาจะต้ังถึงวันท่ี 17 มกราคม 2564 คือจริงๆ ต้ังมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะ 
คือจะมีท่ีเมืองพล เขาสวนกวาง แล้วก็ทางชุมแพ ท่ี 3 จุดนี้ ฝ่ังกาฬสินธุ์ไม่มี แล้วจะมีท่ีเพิ่มอีกทางหนึ่งก็คือติด
ทางชัยภูมิค่ะ ท่ีเพิ่มมา  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

ข้อ 2 คนท่ีเดินทางมาจากจังหวัดระยองต้ังแต่วันท่ี 15 ธันวาคม 2563 ก็คือต้องรายงานตัวกับ
เจ้าหน้าท่ีและต้องมีการเฝ้าระวังตัวเอง 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค covid – 19 อย่าง
เคร่งครัด และให้อ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีท่ีมีจังหวัดใดยกระดับเป็นพื้นท่ีสีแดงก็คือควบคุมสูงสุด
ท่านผู้ว่าฯ ก็จะประกาศให้ด าเนินมาตรการเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดระยอง ตอนนี้จังหวัด
ขอนแก่น พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 3 ราย รวมกับรายเก่าท่ีผ่านมา จ านวนผู้ป่วยยืนยันสะสม 9 ราย  และท่ีได้
ด าเนินการไปคือเป็นการตรวจหาเช้ือ covid - 19 ในกลุ่มผู้ท่ีจ าหน่ายอาหารทะเลในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น มีตลาดและจุดผ่อนผัน เป้าหมาย 99 คน  
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นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
มหาชัยท่ีไม่มาตรวจ 12 คนท าอย่างไร 

นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
ได้โทรตามแล้วค่ะ เขาก็ยืนยันมาตรวจแค่ 3 ราย ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ท่ีเราตรวจต้ังแต่

ตอน 9.00 น. จนถึง 14.00 น.  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ให้ใช้วิธีเชิงรุก ให้คณะไปท่ีมหาชัยแล้วเอาหนังสือไปยื่นแล้วถ่ายรูปเอาไว้ว่าเทศบาลนครขอนแก่นได้
ด าเนินการเร่งรัดติดตาม โดยครั้งท่ีเท่าไหร่ แล้วท่านไม่ด าเนินการ ถ่ายรูปกันตัวเองเอาไว้ว่าเราไปด าเนินการ
ติดตามไม่ใช่แค่โทรศัพท์อย่างเดียว มีหนังสือไปยื่นด้วยตัวเอง ถ่ายรูปให้เขารับ ท าพวกนี้ให้เขารู้ว่าเรามี
มาตรการของเราท่ีเข้มงวด และบอกเขาว่าจะด าเนินการอย่างไรจะให้เราพาส่ือมวลชนไปถ่ายตอนยื่นหรือไม่  
ถ้าท่านไม่ตามให้เราแล้ว 12 รายท่ีไม่มาตรวจไปแฝงแอบตัวที่ในเมืองขอนแก่นหรือไม่ ถ้าเกิดมีการไปแอบแฝง
ตัวอยู่ในจังหวัดขอนแก่นแล้วหนึ่งในนั้นมีการติดเช้ือขึ้นมาแล้วแพร่ออกไปมันอันตรายมากแค่ไหนต้องอธิบาย
ให้เขาเข้าใจ ก็ยังมี 126 ไม่มา 19 จาก 4 แหล่ง แล้วในตลาดสดร้านอื่นๆ มีการตรวจหรือไม่  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

ได้มีการส ารวจมาแล้วคือ 99 รายนี้ คือจากทุกตลาดแล้วค่ะ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

อยู่ในจ านวน 99 คนนี้ไม่มาตรวจ 3 ราย  
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

คือ 3 รายนี้ วันท่ีเราไปตรวจเขาไปเอาของท่ีจังหวัดตราดค่ะ ก็เลยไม่ได้มาค่ะ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ก็แปลว่าต้องตามต่อนะครับ นี่คือท่ีด าเนินการแล้ว 
นางนิภาธร  พงศาปาน  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 

2. คือค้นหาผู้ท่ีสัมผัสกับผู้ป่วย covid - 19 จังหวัดอุบลราชธานี ก็ได้มีการประชุมวางแผนและมีการ
ลงพื้นท่ีในการท่ีรับลงทะเบียนผู้ท่ีสัมผัส และมีผู้มาให้ข้อมูล 42 ราย ซึ่งจากการท่ีเราซักประวัติทุกคนก็อาการ
ปกติ จากร้านจ าหน่ายผักผลไม้ท้ังหมด 150 ร้าน และรถจ าหน่าย 30 คัน ซึ่งช่วงเวลาท่ีเราจะเอาก็คืออยู่ใน
ช่วงเวลาของวันท่ี 19 ธันวาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายท่ีจะตรวจช่วงเวลา 02:00 น ถึง 05:00 น เพราะว่า
หลังจากนั้นเขาก็ออกจากตลาดศรีเมืองทองไปแล้ว และกลุ่มอื่นเราก็ได้แนะน าและประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่า
กลุ่มอื่น ท่ีถ้ามาในวันท่ี 19 ธันวาคม 2563 แล้วไม่ได้มาทะเบียนในวันท่ีเราลงไป ขอให้มาแจ้งข้อมูลกับทาง
เจ้าของตลาด และทางเจ้าของตลาดก็จะส่งข้อมูลให้กับทางส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และในวันนี้
ได้มีการคัดกรองในกลุ่มพนักงานท่ีท างานสถานบริการในเขตเทศบาลฯ มีผู้เข้ารับการตรวจ 123 ราย ผลการ
ตรวจก็จะออกในวันพรุ่งนี้ค่ะ เป็นกลุ่มท่ีเกี่ยวกับสถานบันเทิง โรงแรมต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีเป็นพื้นท่ีเส่ียงท่ีมีการ
รวมคน การข้าวของคนหลายกลุ่มค่ะ  ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์ไข้เลือดออก ซึ่งช่วง 2 เดือนท่ีผ่านมาไม่มีผู้ป่วย
และในระดับประเทศตอนนี้ 70,429 ราย จังหวัดขอนแก่นเมื่อก่อนอยู่ในล าดับท่ี 4 - 5 ของประเทศ ตอนนี้
มาอยู่ท่ีล าดับท่ี 8 ของประเทศ และถ้าเทียบเป็นระดับภาค เทศบาลนครขอนแก่นมีคนไข้ 216 ราย ไม่
ปรากฏ case ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 มีจ านวน 2 ราย หลังจากนั้นไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเลย และ
สถานการณ์ไวรัสซิการ์ยังเป็นรายเดิมและหายแล้วไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม ส่วนวัณโรคก็เป็นผู้ป่วยรายใหม่ในเดือน
ธันวาคม 2563  จ านวน 24 ราย ตอนนี้ผู้ป่วยรายใหม่ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงเดือนธันวาคม 2563 
รวมผู้ป่วย 64 ราย ขอจบการน าเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ 
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มติที่ประชุม :  รับทราบ และมอบหมาย  ดังนี้ 
1.  มอบส านักการช่างจัดท าข้อมูลสัดส่วนพื้นท่ี และจ านวนท่ีรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ในสถานท่ีปิด

และพื้นท่ีเปิดโล่ง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส Covid - 19 ของห้องประชุมแต่ละห้องใน
เทศบาลและห้องประชุมของโรงเรียนแต่ละแห่ง  

2. มอบรองนายกเทศมนตรีฯมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ส านัการช่าง ส านักปลัดเทศบาล 
และส านักการสาธารณสุขฯ ร่วมหารือก าหนดแผนรองรับ การก าหนดจ านวนผู้เข้าเท่ียงชมอุโมงค์ไฟ มาตรการ
คัดครอง ระหว่างวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 2 มกราคม 2564 โดยให้ท าเป็นค าส่ังมอบหมายงานให้
ชัดเจน และอนุมัติให้เบิกค่าล่วงเวลาได้ตามระเบียบฯ 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อทราบ 

 4.1  เร่ืองกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตาม
กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้ง  และการให้บริการในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2563   
 นางสุวรรณรัตน์ ครุตรารักษ์  หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล  

เรียนคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขออนุญาตรายงานเรื่องกฎกระทรวงยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมการออก
ใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้ง  และการให้บริการในการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559  พ.ศ. 
2563 ซึ่งเรื่องนี้เป็นกฎกระทรวงท่ีออกมาใหม่และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2563 ท่ีผ่านมา
เนื่องจากว่ากฎกระทรวงตัวนี้มีเหตุผลเนื่องจากมันมีการระบาดของเช้ือไวรัส covid-19 และท าให้สถาน
ประกอบการถูกปิดตามมาตรการและออกมาเพื่อท่ีจะช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยก าหนดให้มีผลในการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมต้ังแต่วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมท่ีได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมตาม พรบ.การสาธารณสุขตอนนี้สถานประกอบการท่ีเราด าเนินการอยู่มีท้ังหมด 7 รายการ ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร(พื้นท่ีมากกว่า 200 ตรม. 2. ใบอนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3. หนังสือรับรองการแจ้ง(ร้านอาหาร/สะสมอาหารท่ีพื้นท่ีไม่เกิน200ตรม.) 4.
ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 5. ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดเอกชน ส่วนล าดับท่ี 6. ใบอนุญาต
เก็บขนส่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และ 7. ใบอนุญาตก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยยังอนุญาตให้เก็บอยู่ค่ะ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

5 ล าดับแรก  กระทบตัวเงิน 4 ล้าน แล้วประกาศท่ีว่านี้  มีผลครอบคลุมตลอดท้ังปีใช่ไหม  เพราะ
ปกติเขาจ่ายครั้งเดียวหรือยังไง 
นางสุวรรณรัตน์ ครุตรารักษ์  หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล   

ใช่ค่ะ 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

เพราะปกติเขาจ่ายครั้งเดียว พอยกเว้นแล้วเมื่อท้ังปีให้จ่ายครั้งเดียว  ก็แปลว่าปีนั้นท้ังปีท่ีเขาจะจ่าย
ครั้งหนึ่งก็ยกเว้นไม่ต้องจ่าย  เงินก็หายไป 4 ล้านกว่า   
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นางสุวรรณรัตน์ ครุตรารักษ์  หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล   
ใช่ค่ะ  ซึ่งเราก็มีกระบวนการท่ีด าเนินการไปแล้ว ก็คือได้แจ้งรายงานให้ผู้บริหารทราบแจ้งส านักการ

คลังเนื่องจากเราประมาณการรายรับไว้  แล้วก็แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ  เนื่องจากในเทศบัญญัติของเรา
สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมได้ก่อน 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

กลับไปดูจ านวนเลข กับจ านวนราย ถามว่ากิจการอะไรท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถ้าปี 2563  เขา
ประกาศผลกระทบผ่านสถานการณ์นั้นไปแล้ว ปี 2564 อาจจะ แต่ยังไม่มีการประกาศเพื่อปิดใช่หรือเปล่า 
แล้วประกาศท่ีว่านี้ครอบคลุมถึงปี 2564 เลยหรือครับ 
นางสุวรรณรัตน์ ครุตรารักษ์  หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล   

ถึงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2564 ค่ะ 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ  คือถ้ามีประกาศปิดเข้าใจได้มันผ่านสถานการณ์
อย่างนั้นมาแล้วในปี 2563  ปี 2564  ไม่มีการประกาศ  ต่อรายกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพประมาณ
เท่าไหร่ ประมาณ 100 กว่าบาทใช่ไหม 
นางสุวรรณรัตน์ ครุตรารักษ์  หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล   

กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีหลายราคาค่ะ  มากสุดก็คือ 4,000 บาท  คือธุรกิจแสดงดนตรีค่ะ 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

คือธุรกิจอะไรบ้างครับ 
นางสุวรรณรัตน์ ครุตรารักษ์  หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล   

มี 13 หมวด ถูกท่ีสุด 200 ค่ะ ท่ีด าเนินการไปแล้ว คือ ตอนนี้เราท าประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้ง
ผู้ประกอบการ แล้วในใบอนุญาต คือ ในการขออนุญาตกระบวนการท้ังหมดเหมือนเดิม แต่ว่าไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียม แล้วก็มีห้วงเวลาว่าใครท่ีจ่ายมาก่อนแล้ว ห้วงหมวดในระหว่างท่ีเขายกเว้นค่าธรรมเนียม  ปีหน้า
ก็จะไม่เก็บเขาค่ะ เนื่องจากว่ามันเป็นเงื่อนไขแบบนี้มาในห้วงเวลา 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

เริ่มคือ 4 พฤศจิกายน 2563  เมื่อเดือนท่ีแล้ว กรณีปี 2563 เราก็เก็บไปแล้วเรียบร้อย 
นางสุวรรณรัตน์ ครุตรารักษ์  หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล   

ก็คือมีบางคนจ่ายก่อน  จ่ายก่อนได้ 1 เดือน เขาก็จ่ายมาก่อนท่ีของเขาจะหมด  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

เขาจ่ายเดือนตุลาคม 2563 แปลว่าต้องคืนหรือต้องเก็บต่อ 
นางสุวรรณรัตน์ ครุตรารักษ์  หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล   

ปีหน้าไม่เก็บค่ะ 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

แล้วระยะเวลากฎหมายบังคับว่าจะต้องมาช าระคือช่วงไหนถึงช่วงไหน 
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นางสุวรรณรัตน์ ครุตรารักษ์  หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล   
เขาจะมีใบอนุญาตอายุ 1 ปีค่ะ  

นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
มันก็อยู่ท่ีว่าของเขาออกเดือนไหน ครบปีไหน  ใครท่ีครบธันวาคม 2564 คุณก็ต้องมาจ่าย ก็รับทราบ

นะครับ  5 ประเภทท่ีมีผลกระทบ ส่งผลกระทบต่อยอดงบประมาณประมาณ 4,000,000 บาท นี่เป็นการตั้ง
รับเรื่องท่ี 1 ต้องเตรียมการ ในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายของปี 2564 ท่ีเราต้องเตรียมการเอาไว้
นะครับ   

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 4.2  เร่ืองขอเชิญคณะผู้บริหารเป็นคณะกรรมการผ้าป่าศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ ในวันที่ 23 มกราคม 2564  
นายจุลนพ  ทองโสภิต  รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ขออนุญาตกราบเรียนครับ  เนื่องจากศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ เป็นปีท่ีจะร่วมกันท าผ้าป่า สืบเนื่องด้วย 
เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่นและวัดหนองแวงจัดต้ังศูนย์สร้างสุขข้ึนมา  ซึ่งศูนย์สร้างสุข
ก็เป็นหน่วยงานท่ีเป็นประชารัฐขับเคล่ือนโดยการมีส่วนร่วมไม่มีใครเป็นเจ้าของ  ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น
จึงไม่สามารถจะด าเนินการโดยใช้เงินเทศบาลอุดหนุนอย่างเต็มท่ีได้ ทางโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นก็ท าได้แค่
ส่งเจ้าหน้าท่ีมาดูแล  ทางวัดก็เอื้อต่อการใช้พื้นท่ีเพราะฉะนั้นค่าด าเนินการ ค่าใช้จ่ายเฉล่ียแล้วเดือนหนึ่งอยู่ท่ี
ประมาณ 10,000 – 30,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าด าเนินการค่าอุปกรณ์ ค่าวัสดุท่ีใช้ดูแล
ผู้สูงอายุดังกล่าว ก็มีปรากฏการใช้เงินอยู่ท่ีประมาณปีละ 300,000 บาท  ตลอดระยะเวลาท่ีสร้างมา ก็อาศัย
ว่าเราได้มาท าบุญร่วมกันนะครับ เราก็จะมีผู้สูงอายุจากสถานท่ีนั้นมาร่วมมือกันท าผ้าป่า ปีนี้ก็ถึงเวลาอัน
เหมาะสมก็เลยขอท่ีจะมาเรียนแจ้งให้ท่านผู้บริหาร ท้ังฝ่ังข้าราชการการเมืองและทางฝ่ังข้าราชการประจ า ของ
เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันเป็นผ้าป่าสามัคคี ซึ่งเราจะจัดขึ้นในวันท่ี 23 มกราคม 
2564 แล้วก็จะทอดถวาย วันท่ี 24 มกราคม 2564 ก็ขออนุญาตทุกท่านเพื่อท่ีจะเรียนเชิญ   
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ระดับไหนขึ้นไปครับท่ีเชิญเป็นกรรมการ  ผู้อ านวยการส่วน  ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการกอง   
กองถูกไหม การศึกษาระดับผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล รองนายกเทศมนตรี  
นายกเทศมนตรีใช่ไหมครับ 
นายจุลนพ  ทองโสภิต  รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ยังไม่มีในใบฎีกา แต่ก็ขอเรียนเชิญท้ังหมดเพราะว่าเราถือว่าศูนย์สร้างสุขเราเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่ง
เกี่ยวพันเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันของเทศบาลนครขอนแก่น 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ถ้ามีใครไม่สะดวกก็ขอให้แจ้งไปส านักสาธารณสุขฯ ถ้าใครไม่สะดวกก็รีบแจ้งก่อนปีใหม่นี้ถ้าหากว่า
หลังปีใหม่ไปแล้วท่านไม่แจ้งแปลว่าท่านยินยอมนะครับ 
 มติที่ประชุม :  รับทราบ 
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 4.3  เร่ืองรายงานผลการประเมิน ITA   
นายยศ บุรีรัตน์    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

เรียนท่านคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านครับ วันนี้กองวิชาการและแผนงาน ขอ
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ซึ่งด าเนินการประเมินโดยส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1. IIT แบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 2. EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และ 3. OIT แบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ซึ่งผลการประเมิน ITA ของเทศบาลนครขอนแก่น 3 ปีย้อนหลังจนถึงปี
ปัจจุบัน คือต้ังแต่ ปี 2561 จ านวนตัวช้ีวัด 33 ตัว ได้คะแนน 86.80 คะแนน ระดับ A ปี 2562 จ านวน
ตัวช้ีวัด 48 ตัว ได้คะแนน 78.57 คะแนน ระดับ B ปี 2563 จ านวนตัวช้ีวัด 43 ตัว ได้คะแนน 75.30 
คะแนน ระดับ B ซึ่งในแต่ละปีตัวช้ีวัดก็จะไม่เหมือนกัน มีการปรับเปล่ียนกันไปตลอดซึ่งปี 2556 มีอยู่ 43
ตัวชี้วัด ส าหรับการประเมินส่วนได้เสียภายในมีการประเมินในทิศทางท่ีดีขึ้นหลังจากท่ีได้มีนโยบายให้ทางกอง
วิชาการและแผนงานได้ไปหาวิธีและขั้นตอนในการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในก็มีการพัฒนา จาก
คะแนน 83.1 % ในปี 2562 เป็น 88.95 % ก็อยู่ในทิศทางท่ีดีมากๆ ครับ ในส่วนของ EIT เช่นกันนะครับ
ทางผู้บริหารได้ให้ทางกองวิชาการและแผนงานและผู้มีส่วนท่ีรับผิดชอบแต่ละส านั/กกอง ได้ช้ีแจงและอธิบาย
บุคคลท่ีมีส่วนได้เสียหาย ก็ปรากฏว่า 85.02 % มากกว่าปี 62 ท่ีผ่านมา แต่ในส่วนของการประเมินซึ่งเป็น
การประเมินภายนอก การประเมินของเรามีการประเมินอยู่จาก 3 หน่วยงานซึ่งจะมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนนายร้อยต ารวจเป็นหน่วยประเมินซึ่งของทางเทศบาลนครขอนแก่น
จะเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในส่วนของ OIT มีคะแนน ปี 2561 จ านวน 97.50 % ปี 2562 จ านวน 
78.96 % ปี 2562 จ านวน 57.78 % ซึ่งเป็นค่าเฉล่ียกลางของเทศบาลนครทุกแห่งรวมกันอยู่ท่ี 57.65 
แต่ของเราได้ 57.78 นะครับ ซึ่งในส่วนของตัวที่ตก ขออนุญาตน าเรียนเป็นข้อๆ ไปนะครับ  

ในส่วนของ OIT 1. จะเป็นการน าเสนอข้อมูลผู้บริหาร ซึ่งข้อมูลท่ีมีท้ังหมด 43 ข้อ เราอุทธรณ์ไป 6 
ข้อ จาก 14 ข้อ อุทธรณ์ไปท่ีส านักงาน ปปช. เพราะว่าเราเห็นแย้งในส่วนของ OIT ข้อท่ี 1 เรื่องข้อมูล
ผู้บริหารในส่วนของ O2 ส่วนนี้ของเรามีข้อมูลแต่ทางผู้ประเมินดูทางเว็บไซต์บอกว่าไม่มีจึงได้จัดท าหนังสือ
อุทธรณ์ไปยังปปช. ครับ ข้อท่ี 2 แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าท่ีตาม
ภารกิจในหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ ในส่วนนี้ก็มีข้อมูลแต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ประเมิน แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นก็
เห็นควรมอบให้กองวิชาการและแผนงานปรับปรุงข้อมูลในการด าเนินงานใหม่ในหน้าเว็บไซต์  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

กรณี e-service มันปรากฏอยู่ในกอง/ส านัก ด้วยไม่ใช่หรือครับ เช่น ส านักการคลัง  
นายยศ บุรีรัตน์    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

ในส่วนของ e-service ตอนนี้เราส่งของบริการช าระภาษีไปนะครับ แต่ในปีหน้านี่ทาง ท่านรองนายก
ฯ จุลนพ ได้ให้ข้อช้ีแนะว่าทางส านักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมจะมีระบบค าขอและใบอนุญาตตามพรบ. 
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 แบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็น e-service ซึ่งในปีหน้าเราจะน าตัวนี้เข้า  
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นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
แล้วส านักการช่าง กรณีค่าธรรมเนียมอะไรท่ีแบบง่ายๆ ส านักปลัดเทศบาลมีไหม เหล่านี้ e-service 

ท้ังหมดมันควรจะออกมาได้แล้ว ส านักการคลังมีกี่ช้ิน ส านักปลัดฯ มีอะไรบ้าง e-service ไม่เกี่ยวข้องกับ
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ไม่เกี่ยวกับ e-service เพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ ตอนท่ีเสนอก็ไม่เข้าใจว่าพวก
เราตอนท่ีรวบรวมข้อมูล แต่ละคนท่ีเป็นคณะท างานเลือกอะไรไปเสนอให้เขา ถ้าตราบใดไม่ชัดในนิยามท่ีเขา
ต้องการส่งไปยังไงมันก็ไม่ถูก ก็เป็นเรื่องท่ีน่าผิดหวังมากท่ีเหลือจาก  97.50 ตกลงมาเหลือ 57.78 ท้ังท่ี
ข้อมูลต่าง ๆ เราก็มี แต่คนของเราก็ไม่หยิบไปให้มันครบรอบหน้า ตอนนี้ก็ท าได้อย่างเดียวคืออุทธรณ์ไปเท่า
นั้นเองไปต่อครับ  
นายยศ บุรีรัตน์    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

ข้อท่ี 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ซึ่งต้องแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในหน่วยงานท่ีมี
ในระยะ 1 ปี ในส่วนนี้มีการน าเสนอข้อมูลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างเราจึงท าหนังสืออุทธรณ์ไปยัง ปปช. ครับ  
ข้อ 4 ในส่วนของสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

เข้าไปดูในเว็บไซต์ บางตัวของเรามีเป็นตัวท่ีจะลิงค์ไปนะครับบางตัวนี้เราไม่สามารถแสดงบนหน้า
เว็บไซต์ได้ท้ังหมดนะครับเพราะว่เรามีเว็บไซต์แต่เราไม่ได้เอาไปใส่หรืออย่างไรครับ  
นายยศ บุรีรัตน์    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

เราเอาไปใส่ครับแต่บางตัวของเรา มันมีข้อมูลมีตัวคลิกเพื่อจะลิงค์ไป ซึ่งบางตัวเราไม่สามารถแสดงบน
หน้าเว็บไซต์ได้ท้ังหมด เพราะมันมีข้อมูลจ านวนมาก เราจึงสร้างลิงก์ซึ่งผู้ประเมินเองไม่คลิกลิงค์ต่อไป ก็บอก
ว่าเราไม่มี ซึ่งเดิมทีเขาเปิดให้ requirement ตอนท่ีอยูอุ่ดรฯ ทางกองวิชาการและแผนงานก็ได้ให้ข้อช้ีแนะไป
ว่าก่อนท่ีจะมีการลงคะแนนการประเมินเห็นควรท่ีจะติดต่อทางเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีรับการประเมินว่าเห็นพ้องต้องกัน
ไหมในกรณีท่ีส่ิงท่ีเขาเสนอไป คนประเมินนี้ไม่เห็น โต้ตอบกับผู้ท่ีรับการประเมินว่ามันอยู่ช่องไหนอะไรยังไง ซึ่ง
เขารับไปครับ แต่เวลาเขาประเมินมาเขาก็ไม่ท าครับ ซึ่งต้องแจ้งไปท่ี ปปช. อีกครั้งหนึ่งครับ แต่ในส่วนท่ีเรา
ประเมินไปนี้ก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะปรับให้หรือไม่  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ต้องเผ่ือไว้สองทาง แจ้งไปแล้วเมื่อเขารับก็ถือว่าดี แต่เมื่อเขาไม่รับเราก็ต้องมาปรับเปล่ียนของเราให้
มันสอดคล้องกับท่ีเขาต้องการ  แล้วสรุปถ้า ITA สรุป 75.30 คะแนนจะส่งประกวดธรรมาภิบาลได้อีกหรือไม่  
นายยศ บุรีรัตน์    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

การประกวดธรรมาภิบาล ใช้คะแนน lpa ครับ  แต่การประเมิน ITA ก็เป็นการประเมินความโปร่งใส
เท่านั้น ไม่มีผลในการประกวดครับ แต่ต่อไปเขาอาจจะน ามาประกอบ เพราะว่าเขาจะบังคับให้หน่วยงานรัฐทุก
แห่งไม่ใช่เฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่นท่ีมีการประเมิน แต่ในภาพรวมของหน่วยงานรัฐอื่น 36 แห่ง ของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ห้าสิบกว่าแห่งท่ีผมจะรายงานไปเมื่อสักครู่นี้ ซึ่งหน่วยงานรัฐอื่นคะแนนประเมินผลก็
จะต่ ากว่าท้องถิ่นไปอีกครับ ข้อ 5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในส่วนนี้ก็เห็นควรมอบส านัก
ปลัดเทศบาลจัดท าประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้น  และให้ทางกองวิชาการฯ น าขึ้น
เว็บไซต์  
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นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

คะแนนปี 2562 ได้ 100 คะแนน ปี 2563 ได้ 0 คะแนนเลยหรือครับ  
นายยศ บุรีรัตน์    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

คะแนนการประเมิน ถ้าไม่ได้ 100 คะแนน ก็จะได้ 0 คะแนน เลยครับ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ส านักปลัดฯจัดท าประกาศนโยบาย มันเป็นเรื่องของส านักปลัดฯ ท่ีต้องไปท ารายละเอียดตรงนี้ แล้ว
ค่อยมาขอความรับความเห็นชอบหรือมาคุยเรื่องหลักการแล้วไปจัดท าเป็นประกาศนโยบาย  ถ้าเดิมไม่มี
ของใหม่ก็ต้องเตรียมการเอาไว้ มันเป็นเรื่องท่ีแปลกมากเพราะมันเคยมีได้ 100 คะแนน แล้วมันไม่มีบอกไม่
พบ เขาอุตส่าห์มีการจัดควบคุมการพัฒนาบุคลากรแบบเข้มข้นเลย ในการใช้งบประมาณแบบมีประสิทธิภาพ
ในการประชุมกล่ันกรอง คัดกรอง แล้วไม่พบนโยบายมันก็แปลกๆ ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรต้องไปดูให้ผม
ด้วย ปี 2562 ยืนยันว่าได้คะแนนท่ี 100 คะแนนหรือครับ แล้วปี 2563 ท าไมได้คะแนนเป็นศูนย์  
นายยศ บุรีรัตน์    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

คือมันเป็นดุลยพินิจของเขา ในการพิจารณาว่าใช่ หรือไม่ใช่เลยครับ  ปีนี้เขาเปล่ียนคนตรวจนะครับ
แต่ละปีผู้ประเมินไม่เหมือนกัน ซึ่งเคยสอบถามไปยัง ปปช. ซึ่งก็ปัดไปให้คนท่ีรับจ้างคือให้ไปติดต่อท่ี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเราก็สามารถติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้าง ส่วนมากก็จะไม่ได้ครับ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ท าหนังสือร้องไปท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าคณะกรรมการท่ีประกอบท่ีท่านรับภารกิจนี้มีประเด็น
ดังนี้  จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านอธิการบดีได้มีการติดตามผลการอุทธรณ์  หรือผลการท่ีทางหน่วยงาน ทาง
องค์กรปกครองท้องถิ่นได้ท้วงติง แล้วกรรมการไม่รับไปด าเนินการเลย เป็นเรื่องท่ีไม่ชอบ ไม่ถูกอะไรแบบนี้  
นายยศ บุรีรัตน์    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

ครับ จะด าเนินการท าหนังสือไปท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ด าเนินการเลยครับ แต่เหตุผลท่ีเรามีต้องครอบคลุมชัดเจนนะว่าส่ิงท่ีเรามีเขาไม่เห็นเขาไม่ตรวจ เอาท่ี
เขาผิดจริงๆ  
นายยศ บุรีรัตน์    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

ส่งอุทธรณ์ไปท้ังหมด 6 ข้อ จากท้ังหมด 14 ข้อครับ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
  แล้วก็ประเด็นเหตุผลท่ีร้องไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะได้มีการประสานไปยัง ปปช. และ 
ปปช. ได้ให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อมายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ต้องติดต่อด้วยช่องทางแบบ
นี้ครับ  
นายยศ บุรีรัตน์    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

ข้อ 6 เป็นเรื่องสืบเนื่องกับเรื่องท่ีผ่านมาครับ คือเรื่องการบริหารงานจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 
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นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ไม่พบการด าเนินการตามนโยบาย ไปทบทวนในรายละเอียดนะครับ ไปข้อต่อไปครับ 

 นายยศ บุรีรัตน์    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 
คือคะแนนถ้าไม่ได้ 100 คะแนน ก็จะได้ 0 คะแนนเลยครับ คะแนนจะไม่มี 70 80 90 คือ 100 

และ 0 คะแนน 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

เขาแจ้งหรือไม่ว่าเขาจะตรวจจากเว็บไซต์อย่างเดียว  
นายยศ บุรีรัตน์    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

บอกว่าตรวจจากเว็บไซต์อย่างเดียวเลยครับ OIT คือต่อสาธารณะ 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

เว็บไซต์ใครเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ มันต้องไปปรับสอง - สามแบบ คือปรับความรับผิดชอบท่ีข้อมูล
นั้นมีหรือไม่มี เจ้าของเว็บไซต์ Admin ท้ังหลายไม่ใช่ 1 คน แต่มันต้องเป็นคณะ ก็สะท้อนท้ังสองมุมสะท้อนไป
ยังผู้รับผิดชอบเจ้าของเรื่องกับสะท้อนไปยังเจ้าของเว็บไซต์ท่ีจะโพสต์ท่ีจะพิมพ์ให้ หรือจะเอาไปลงให้ควรจะ
อย่างไร  ต้องไปปรับปรุงว่าเว็บไซต์เทศบาลว่าด าเนินการใคร แต่ต้องไปปรับปรุงด้วย กรณีเว็บไซต์เทศบาลโดย
ใคร แล้วถ้าเฉพาะฝ่ายสถิติเป็น Admin ไม่พอ กอง/ส านัก เพิ่มอย่างน้อยกอง/ส านัก ละ 1 คน จะเอาข้อมูล 
ใด ๆ ลงจะต้องมีหน้าท่ีช่วยกันดูด้วย ใหอ้อกเป็นค าส่ัง เรื่องนี้ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ จุลนพ ก ากับดูแล ก็ให้
ไปแก้ไขระบบนี้ด้วย ถ้าเขาประกาศต้ังแต่ต้นบอกดูจากเว็บไซต์อย่างเดียว แล้วเว็บไซต์ก็ไม่มี  ๆ เลย ผมว่าเขา
ไม่ผิดนะ ถ้ามีแล้วเขาไม่คลิกไปดูเขาผิด แต่การท่ีเขาไม่เจอมันผิดอยู่ 2 ส่วน หนึ่งก็คือเจ้าของเรื่องไม่เอามา
โพสต์ กับ 2. ก็คือมันไม่มีคนตามให้เอามาโพสต์ไว้ ก็ต้องตามท้ัง  2 ส่วนตรงนี้  
นายยศ บุรีรัตน์    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

ในส่วนนี้ก็มีข้อมูลครับ แต่ก็เป็นลักษณะคือเราสร้างลิงค์ไว้ แล้วเขาไม่สามารถมองเห็น แล้วไม่คลิกต่อ
ก็ตัดสินใจเลย  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

แล้วกรณีท่ีเราให้คลิกลิงค์ เขาจะดูแล้วเขาคลิกตามได้เลย ถ้าเขาท าเป็น หรือเราเอาไปซ่อนไว้ตรงไหน
ลิงค์เหล่านี้  
นายยศ บุรีรัตน์    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

เราก็แสดงท่ีอยู่ไปด้วยครับ เราส่งท้ังเป็นข้อมูลแบบฉบับมือให้ด้วยครับ 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

แล้วมีข้อความแม้กระท่ังว่ารายละเอียดเพิ่มเติมมีวงเล็บหรือไม่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกอะไร
อย่างนี้ มีข้อความหรือไม่  
นายยศ บุรีรัตน์    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

มีครับ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

วันหลังให้น ารายละเอียดตรงนี้มาให้ดูด้วยนะครับ  
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นายยศ บุรีรัตน์    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 
เราใส่หมายเหตุไปครับว่าอยู่ตรงไหน  

นายทศพล  วงษ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
เมื่อสักครู่นี้เท่าท่ีดู คือมีปัญหาอยู่ 2 ประเด็น คือ 1. ไม่มีจริง 2. คือมีแล้วหาไม่เจอหรือหาไม่พบนะ

ครับ ผมมองว่าในเว็บไซต์เทศบาลจะต้องมีเพจเฉพาะข้างหน้า เฉพาะในส่วนของการประเมิน ITA ให้ชัดไปเลย
เฉพาะเจ้าหน้าท่ีประเมิน ให้เข้าไปตรงจุดนี้เลย ก าหนดให้เขาเข้าไปตรงจุดนี้แล้วมีลิงค์ไปเป็นข้อ ๆ เขาจะได้ไม่
ต้องไปดูท่ีอื่น แล้วบอกว่าหาไม่เจอ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

เราท าแบบนั้นได้หรือไม่  
นายยศ บุรีรัตน์    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

เราท าแล้วครับ คือมีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ให้มองเห็นเฉพาะการประเมินเลย แต่พื้นท่ีบนหน้าเว็บ
บางทีมันไม่พอจริงๆ ก็ต้องได้สร้างลิงค์ เพราะมันมองเห็นช่วงแรกก็มีการปรับปรุงรอบหนึ่งแล้วครับ ในส่วนนี้
ในส่วนของการเตรียมการด าเนินการนะครับ คือทางวิชาการก็จะมีแต่งต้ังคณะกรรมการ คือคาดการณ์ไว้ คือ
จะมีการแต่งต้ังกรรมการ ประกอบด้วยทุก ส านัก/กอง มาช่วยกันดูว่าข้อมูลท่ีเอาขึ้นเว็บไซต์กับข้อมูลข้อ
ประเมินตัวช้ีวัดตรงกันหรือไม่  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

แล้วกรรมการได้เข้ามาดูด้วยหรือไม่ 
นายยศ บุรีรัตน์    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

ปีท่ีแล้วเรายังไม่ได้ต้ังคณะกรรมการครับ กองวิชาการและแผนงานร่วมกันครับกับข้อประเมินว่า
สอดคล้องตรงกัน ข้อ 8 ก็สืบเนื่องนะครับเหมือนกันมันจะลิงค์กันมาเลยนะครับ ข้อ 9 ช่องทางการร้องเรียน
และการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันนี้ก็มีช่องทางร้องเรียนทุจริตแต่เป็นช่องทางเดียวกับท่ีใช้ร้องทุกข์ คือใช้
แอปยูพี่ (Youphee) เข้าไปเขาก็ไม่ให้ครับ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ก็ต้องไปปรับเรื่องนี้ครับ  
นายยศ บุรีรัตน์    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

ข้อ 10 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร วันนี้เรามีประกาศเจตจ านงอยู่ในหน้าเว็บไซต์ แต่เขาเขาไม่ให้
ครับ เราจึงจะท าหนังสืออุทธรณ์ไป ปปช.ครับ ข้อ 11 การด าเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเส่ียง เราก็มี
แผนบริหารความเส่ียง ขึ้นในหน้าเว็บไซต์ มีคู่มือการบริหารความเส่ียง มาตรการต่างๆ ขึ้น แต่ก็อยู่ท่ีดุลพินิจ
ของเขา เขามองว่าไม่ใช่ แต่เราก็จะแย้งว่าเรามีนะครับ เพราะว่าเขาบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งท าแล้ว ก็จะท าหนังสือไปยัง ปปช. ครับ ข้อ 12 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข้อเสนอแนะจากท่ี
ปรึกษาเขาว่าไม่ได้มีการแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแต่ในส่วน
นี้ของเราก็มี แต่เราเห็นควรว่าจะท าให้ชัดเจนมากขึ้น จึงเห็นควรให้ส านักปลัดเทศบาลปรับปรุงข้อมูลให้ใหม่
แล้วทางวิชาการฯ จะท าการเผยแพร่ครับ ข้อ 13 การรายงานผลการด าเนินการป้องกันและทุจริตประจ าปี  
เรามีการรายงานอย่างชัดเจนนะครับ มีผลการรายงานแล้วก็เอาขึ้นเว็บไซต์จึงต้องท าหนังสืออุทธรณ์ไปยัง 
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ปปช. ครับว่าเป็นเรื่องของ ปปช. โดยตรง เรามีในส่วน ข้อสุดท้ายคือเรื่องการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ข้อนี้ต าแหน่ง URL บนเว็บไซต์และความชัดเจนของการ
ด าเนินการตามมาตรการในข้อ O42 ซึ่งทางผู้เสนอแนะให้บอกว่างานของเรากรอกข้อมูลมาไม่แสดงช่อง
ทางการเข้าถึงไฟล์จากบนหน้าเว็บไซต์ ก็จะเป็นการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมต่อไป  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ในนี้จะมีแนวทาง มีหน่วยงานรับผิดชอบ ก็กรุณาไปจัดการตามท่ีรายงานนะครับ  
นายยศ บุรีรัตน์    หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล 

ก็ขอจบการน าเสนอITA ครับ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ท่ีให้น าเสนอเรื่องนี้มาน าเสนอ เนื่องจากคะแนนการประเมินผิดความคาดหมายเยอะคือ จากระดับ
คะแนนจาก 80 90  ตกลงมาเหลือ 75 โดยเฉพาะ OIT ลงมาเหลือ 50 ถึงแม้ท่ามกลางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยกันท่ีมีปัญหาแบบเดียวกัน เราก็ยังรู้สึกแปลกๆ ว่าต่อไปเราต้องไม่พลาด ในการท่ีจะยอมรับว่า
ต่อไปเราจะต้องไม่พลาด ของเดิมก็ต้องรื้อเรื่อง ลุยเรื่องให้ถึงท่ีสุดก่อน นี่คือหลักการของเรา ให้ด าเนินการท่ีได้
มีการส่ังการไปนะครับ 

มติที่ประชุม  :   รับทราบ และมอบหมายกองวิชาการและแผนงานด าเนินการส่งหนังสืออุทธรณ์
ไปยังส านักงาน ปปช. และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อชี้แจงข้อมูลข้อประเมินที่เราได้
ด าเนินการแต่ไม่ได้รับการประเมินที่ถูกต้อง 

 4.4 เร่ืองรายงานรายรับจริง – จ่ายจริง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563   
นางกัลยา  เทพศิลา  นักวิชาการคลังช านาญการ  

เรียนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ รายรับจริงจ่ายจริง
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563  รับจริงอยู่ท่ี 337,526,628.74 บาท จ่ายจริง 146,541,039.08 บาท 
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 190,985,589.66 บาท หักผูกพัน 98,474,599.10 บาท คงเหลือ         
92,510,990.56 บาท  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

มีตัวเลขเทียบเทียบกับปี 2563 หรือไม่ครับ อยากจะดูว่า ณ เวลาเดียวกันของปีท่ีแล้วให้เปรียบเทียบ
ด้วยครับ  
นางเบญญาภา  พัชรพิบูลย์ชัย   รักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักการคลัง 

จะจัดท าข้อมูลมารายในครั้งหน้าค่ะ   
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

รับทราบข้อมูลครับ 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 

4.5 เร่ืองรายงานผลการแข่งขันเชียร์ลีดด้ิงชิงแชมป์ประเทศไทย  
นายสมโภช  มะณีศรี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

กราบเรียนคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สืบเนื่องจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ร่วมกับสหพันธ์กีฬา
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เชียร์ลีดด้ิงแห่งประเทศไทย   ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดด้ิงแห่งประเทศไทยในระหว่างวันท่ี  
4 – 7 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปี 2563 ครั้งท่ี 16 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และถ้วยพระราชทาน
พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมเสาวรี กรมพระหมื่นสุทธินารีนาถ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านกีฬาเชียร์ลีดด้ิงเพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจและ
ปลูกฝังจิตส านึกของความสามัคคีการท างานร่วมกันเป็นทีมให้กับเยาวชน อันเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ โดยมีการแข่งขันในระดับอนุบาลระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  และ
ระดับบุคคลท่ัวไป  ในการนี้ส านักสวัสดิการสังคมโดยศูนย์ร่วมใจทูบีนัมเบอร์วันเทรนเนอร์เทศบาลนคร
ขอนแก่นได้พาสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดด้ิงชิงแชมป์แห่งประเทศไทยผลเป็นดังนี้ครับ  เราส่งทีม
เยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน 3 ประเภททีมท่ี 1 อายุไม่เกิน 12 ถึง 18 ปีแข่งประเภทเชียร์แดนซ์ดับเบิ้ลรุ่น
มัธยมศึกษาได้ล าดับท่ี 4 จากทีมแข่งขันทั้งหมด 11 ทีม ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศ ทีมท่ี 2 อายุไม่เกิน 
12 ถึง 18 ปีแข่งประเภทเชียร์แดนซ์รุ่นมัธยมศึกษาได้ล าดับท่ี 7 จากทีมแข่งขันทั้งหมด 15 ทีม ได้ถ้วยรางวัล
พร้อมใบประกาศ ทีมท่ี 3 รุ่นประชาชนท่ัวไปเชียร์แดนซ์เอ็กซีวีช่ัน ได้ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศ  วันนี้ก็เลย
ได้น าพาสมาชิกและนักกีฬาได้มาร่วมถ่ายภาพกับท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน  เรียนเชิญนักกีฬาครับ
แล้วก็คณะผู้บริหารร่วมถ่ายภาพเป็นเกียรติให้กับนักกีฬา        
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ขอแสดงความยินดีกับการประกวดท้ัง 3 ชนิดนะครับ แล้วก็ประสบความส าเร็จระดับหนึ่งเป็นท่ีน่า
พอใจก็ขอให้พัฒนาฝีมือต่อไปมีอะไรท่ีคณะสนใจท่ีอยากจะเดินหน้าสู้ต่อก็สนับสนุนในด้านท้ังในระบบนอก
ระบบก็สนับสนุนเต็มท่ีก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับ 

มติที่ประชุม  :  รับทราบ  
     

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

5.1 เร่ืองการขอเสนอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที่ 40 และรับเป็นเจ้าภาพการจัดการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

นายมานพ  ช่องตะคุ  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ตามท่ีทางท่าน

นายกเทศมนตรีฯ เคยให้นโยบายเกี่ยวกับเรื่องการเป็นเจ้าภาพในการด้านการศึกษา ซึ่งวันนี้กรมส่งเสริม
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส ารวจความต้องการขององค์กรท้องถิ่นท่ัวประเทศ ก็จะมีการแจ้งความประสงค์ไปยัง
ส่วนกลางเพื่อพิจารณา ก็จะมีอยู่ 2 ขอบข่าย  อันดับแรกก็เป็นเรื่องของการแข่งขัน ทางวิชาการระดับประเทศ
และระดับภาค ซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นองค์กรต่าง ๆ เสนอตัวเป็นเจ้าภาพเรียบร้อยแล้วประมาณ 5 ปีงบประมาณ  
ในวันนี้จึงน าเสนอท่านนายกเทศมนตรีฯ และท่ีประชุมเพื่อพิจารณาว่าเทศบาลนครขอนแก่น ถ้าหากว่ามีความ
ประสงค์หรือจะเป็นเจ้าภาพก็จะได้เสนอพิจารณาเห็นชอบหรือเป็นข้อเสนอแนะในการด าเนินการต่อไป ก็จะมี
อยู่ 2 อย่างครับก็คือทางวิชาการและกีฬาครับ   
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นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
คือถ้าปี 2567 ของเราเสนอก็คือกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือกระดับภาค ปี 2567 

ใช่ไหมครับ 
นายมานพ  ช่องตะคุ  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

ในตอนนี้ ครั้งท่ีผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดนครพนมก็เลยเล่ือนขอจองเป็น
เจ้าภาพในปีงบประมาณ 2565 และเทศบาลเมืองสุรินทร์ขอเป็นเจ้าภาพปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 
2567 มีผู้เสนอเป็น 2 แห่ง  ก็คือ อบจ.ศรีสะเกษ  และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ส่วนปี 2568  และปี 2569 
ยังไม่มีผู้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพทางด้านกีฬาครับ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ข้อมลู 2 ข้อในการตัดสินใจ คือ 1 ระดับภาคใช้งบประมาณ 8 ล้านบาท ถูกไหมครับ  
นายมานพ  ช่องตะคุ  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

งบประมาณท่ีทางกรมส่งเสริมฯ จะสนับสนุนให้เทศบาลครับ 8 ล้านบาท ครับ 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ให้เป็นข้อมูลไว้ว่าจริงๆ แล้วค่าใช้จ่ายในการจัดจริงประมาณเท่าไหร่ เทศบาลแต่ละแห่งต้องต้ังเพิ่มอีก
เท่าไรมีข้อมูลหรือไม่ครับ  
นายมานพ  ช่องตะคุ  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

บางแห่งก็จะจัดเพิ่มตามความเหมาะสม หรือตามท่ีเทศบาลมีนโยบาย ครับ   
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

โดยเฉล่ียของเขาจะจัดอยู่ท่ีประมาณเท่าไหร่ มีข้อมูลไหมครับ 
นายมานพ  ช่องตะคุ  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

ประมาณ 12 ล้านบาทครับ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ประการท่ี 2 จ านวนคนในระดับภาคเป็นนักเรียนบุคลากรท้ังหมดประมาณเท่าไหร่ในจ านวนการจัด
แต่ละครั้ง  
นายมานพ  ช่องตะคุ  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

ประมาณมากกว่า 18,000 คน ครับขณะปัจจุบันครับผม 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ประการท่ี 3 จังหวัดขอนแก่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติปีอะไร  
นายมานพ  ช่องตะคุ  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

ปี 2566 กับ ปี 2567 ครับท่าน   
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ดังนั้นก็เหมาะสมท่ีทางเทศบาลนครขอนแก่นจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพปี 2567  
นายมานพ  ช่องตะคุ  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

ครับ  จะเป็นปีงบประมาณ ๒๕68 ครับ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

และท่ีเขาเสนอจะเป็นปีงบประมาณ ๒๕67 หรือ 2568 ของ อบจ.ศรีสะเกษ  และเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 

 



26 
 

นายมานพ  ช่องตะคุ  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2567 ครับ  

นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ควรจะเสนอปี 2566 ซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2567 ควรเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่  

นายมานพ  ช่องตะคุ  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
คือ ถ้าเราไปเสนอพร้อมกับจังหวัดสุรินทร์  คือทางกรมส่งเสริมฯ ก็น่าจะพิจารณาเลือกทางด้านความ

พร้อมครับ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ถ้าอย่างนั้นก็เสนอปีงบประมาณ 2566 คือเสนอชนกับจังหวัดสุรินทร์ ถ้าเทียบแล้วน่าจะดีกว่า
เหตุผลก็คือ ปี 2566 ปี 2567  จังหวัดเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ช่วงนั้นก็มีการปรับปรุงสนามโดยท่ีเราไม่
ต้องไปโหลดภารกิจหางบปรับปรุง เพราะจังหวัดเขาเตรียมการของเขาเอาไว้แล้วพอเขาเตรียมสถานท่ีเป็น
เจ้าภาพกีฬาแห่งชาติเสร็จ เราก็เสนอเป็นเจ้าภาพกีฬาตรงนี้เหมือนกัน เราก็จะได้ไม่ต้องไปรับภารกิจมาก
จนเกินไป ก็เป็นปีท่ีเหมาะสมก็ใช้ปีงบประมาณ 2566 แล้วกัน  
นายทศพล  วงษ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

ขอเรียนเพิ่มเติมท่านนายกเทศมนตรีฯ เพื่อเป็นข้อมูลครับ ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่า
จากจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดท่ีเขาเรียกว่าเป็น Sport City ซึ่งเขาเข้มแข็งมากด้านกีฬา ก็จะมีสนามกีฬา
ขนาดใหญ่ สนามบาสเขามีจออยู่ตรงกลางเหมือนต่างประเทศเลยนะครับ  ซึ่งความพร้อมของเขาสูงมากของ
จังหวัดศรีสะเกษ ขอบคุณครับ 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

โดยมารยาทจะเล่ียงร้อยเอ็ดถูกไหม เพราะเขาเป็นนายกเทศมนตรีฯ อาวุโส ก็แปลว่าเป็นจังหวัด
สุรินทร์ ก็เสนอชนกับจังหวัดสุรินทร์ให้เขาเลือก แล้วก็เจ้าภาพมหกรรมการศึกษา คือถ้าได้อย่างหนึ่งก็ต้องได้
อย่างหนึ่งด้วยหรือเปล่า  
นายมานพ  ช่องตะคุ  ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

โดยปกติถ้ามีนักกีฬาก็มีจะต้องมีวิชาการด้วยครับ 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ดังนั้นขอนแก่นก็เสนอท้ัง 2 อย่างนะครับ กเ็สนองบประมาณเขาจัดสรรมาให้ 3 ล้าน  ท่ีเหลือเราก็ต้ัง
งบประมาณเตรียมต้ังเพิ่มแล้วเวลาท่ีเหมาะสมก็มานัดประชุมเพื่อเตรียมการในการต้ังงบประมาณและรูปแบบ
เป็น มติในการประชุมฯ เห็นชอบเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ และส ารวจความพร้อมของโรงเรียนว่าแผนของเรื่อง
นักกีฬาในปี 2566 ถ้าเราจะได้เป็นเจ้าภาพนักกีฬาเราก็ต้องพร้อม  ส่วนโรงเรียนเราจะต้องพร้อมในเรื่อง
สถานท่ี ทุกสรรพก าลังก็ต้องพร้อม  ดังนั้น การเตรียมเป็นเจ้าภาพ ส านักการศึกษารับเป็นเจ้าภาพในการ
ด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม 1. การเสนอตัว  2.การเตรียมงานต่าง ๆ   

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบเทศบาลนครขอนแก่นขอเสนอรับเปน็เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน และเป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2566 
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5.2  เร่ืองโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ส านักการช่าง) 

นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล  ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 
โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564 ส านักการช่างก็จะมีอยู่ 3 แหล่งท่ีมานะครับ ท่ีเป็น

หมวดใหญ่ๆ คือ ในส่วนของโครงการท่ียกมาจากเทศบัญญัติปี 2563 ท่ีไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์ 
Covid – 19 แล้วก็โครงการเพิ่มเติมใหม่ก็คือนโยบายท่านผู้บริหารท่ีจะน ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และ 3 คือ
การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมบริเวณบึง ทางด้านทิศใต้ของเทศบาลนครขอนแก่นท่ีผ่านการประชุมแล้วพอสมควรใน
คณะท างาน ไปดูภาพรวมของหมวดท่ี 1 อาจจะเกี่ยวเนื่องกับกีฬาแห่งชาติด้วยนะครับว่านอกจากถนน
มิตรภาพด้านทิศใต้ จากแยกประตูเมืองลงไปทางทิศใต้ท้ังหมดก็จะมีการซ่อมแซมผิว และถนนเหล่านาดีด้วย
นะครับ ในส่วนของโครงการเพิ่มเติมใหม่ เขาจะมีโครงการท่ีมีการปรับปรุงในรายละเอียดโครงการ มีระบบ
ระบายน้ าเพิ่มเข้ามาแล้วก็การระบายน้ าท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ ส่ังการ แก้ไขปัญหาบริเวณหน้าห้าสรรพสินค้า
เซ็นทรัล  โครงการท่ีมีน้ าท่วมขังเป็นประจ าถ้าฝนตกครับ ส่วนท่ีเหลือจะเป็นลักษณะเป็นค าร้องมาบ แล้วก็มี
การรวบรวมในการแก้ไขปัญหานะครับ ตัวถนนเหล่านาดีท่ีว่านี้ก็ 10 ล้านบาท จะสอดคล้องกับตัวที่จะจัดงาน
กีฬาท่ีมันแตก  แล้วถ้าอนุมัติในปีนี้ก็ทันใช้ 2566 พอดีนะครับ  ถ้าเกิดว่าได้โอกาสเป็นเจ้าภาพ แล้วก็ในส่วน
ของไฟส่องสว่างจะมีอยู่ในช่วงท่ีมันเป็นจุดบอดของถนนศรีจันทร์  คือถนนกว้างแต่ว่าเกาะกลางไม่มีไฟตรง
เกาะกลาง  ก็จะเสริมเป็นไฟกิ่งคู่นะครับ  ตรงช่วงสะพานผีถึงโรงพยาบาลศูนย์ฯ ก็จะสว่างยิ่งขึ้นเพราะเป็น
ทางเข้าเมืองนะครับ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ถ้าเป็นปีงบประมาณ  2566 เดือนท่ีจัดคือเดือน ตุลาคม 2565 หรือเดือนตุลาคม 2566 ถ้าเป็น
เดือนตุลาคม 2565  ก็ให้มันสอดคล้องกัน ได้เวลาปรับปรุงประตูเมืองตรงหน้าตลาดศรีเมืองทองเสียที ไป
ออกแบบเตรียมการเพื่อเข้างบประมาณปี 2565 คือถ้าจัดเดือนตุลาคม 2565 จะเป็นปีงบประมาณ 2566 
เราต้องจัดเตรียมพื้นท่ีรองรับการเป็นเจ้าภาพ  แล้วผมก็หวั่นไหวอยู่มาโดยตลอดว่าประตูเมืองตรงหน้าตลาด
ศรีเมืองทองมันทรุดโทรมข้างในมันผุ มันเป็นสนิมหรือยัง กลัวเรื่องนี้มาตลอด กลัวว่าวันหนึ่งมันจะโค่นลงมา  
1. ไปตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง 2. ต้ังงบประมาณ ปี 2565 เพื่อปรับปรุงใหม่ท าซุ้มใหม่  
นายทศพล  วงษ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

ส านักช่างจะรับไปปฏิบัติครับ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ลองสรุปแนวคิดของซุ้มประตูเมืองให้เป็นทางเลือก 2 - 3 แนวคิด ว่าเราใช้แนวคิดอะไรในการจัดท า
ซุ้ม แล้วมันถึงจะลงไปในเรื่องแบบได้  เช่น กรณีนี้ก็เป็นหนึ่งในทางเลือก  2. อัตลักษณ์ของขอนแก่นมีไหม  3.
สืบเนื่องเช่ือมโยง กรณีเป็นท่ีระลึกในปีหน้าจะมีการแข่งขันกีฬาท่ีเป็นเจ้าภาพท้ังของจังหวัดของเทศบาลอะไร
ประมาณนี้ ก าหนดให้ชัด แล้วค่อยไปเรื่องแบบ ก็เตรียมท างานพวกนี้ด้วยรวมถึงการปรับภูมิทัศน์ถนนเหล่านาดี   
ภูมิทัศน์ในเมืองในช่วงนั้น เคยคุยกันว่าสวนประตูเมืองเราก็จะปรับภูมิทัศน์ใหม่ มันได้เวลาแล้วหรือไม่ จุดเด่น
ของเมืองมีตรงไหนท่ีน่าสนใจอะไรอย่างนี้  ก็ลองรวบรวมรายละเอียดเพื่อเตรียมการเสนอใน งบประมาณหน้า  
นายทศพล  วงษ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

ในส่วนของส่วนประตูเมืองนะครับ โดยความร่วมมือจากกรมโยธาธิการฯ ก็จะมีการออกแบบร่วมกัน
ว่าจะเป็นสัญลักษณ์อย่างไรในส่วนนี้ทางกรมโยธาธิการฯ ก็จะมีงบสนับสนุนในการออกแบบให้เราครับ  
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นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล  ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 
ต่อไปจะเป็นในส่วนของการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในบริเวณกว้าง  จะอยู่ในช่วงน้ าท่วมรอบบึงแก่นนคร

ฝ่ังทิศตะวันออกของบึง จากบ้านตูมมาจนถึงถนนศรีนวล  และตรงด้านทิศใต้ทิศใต้ของเมืองก็จะแก้ไขปัญหา
ซอยเมตตาท่ีมีปัญหาเรื้อรังมานาน ก็จะออกไปทิศทางท่ีกรมโยธาฯ ได้ศึกษาไว้นะครับ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ถ้ามีการถาม ข้อ 2 กรณีเช่ือมโยงมันแก้ปัญหารอบบึงฝ่ังทิศตะวันออก คือ แก้ปัญหาท้ังบ้านตูม ท้ังฝ่ัง
ทิศตะวันออกทั้งหมดของบึงหรือไม่ ท่ีมันก าลังมีส่ิงปลูกสร้าง มีความเจริญเข้ามาแล้วมีน้ าท่วมขังตรงนี้ แล้วมัน
มีค าอธิบายเพิ่มเช่ือมโยง ว่าน้ ามันจะระบายลงท่อใหม่ของเรา  เพื่อมันจะได้น าน้ าออกไป ผมเห็นแต่เส้นทางมา
จากบ้านตูมไปทางโนนทันใช่ไหม มันไปสุดท่ีตรงไหน  
นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล  ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 

ไปสุดท่ีบ้านตูมถึงศรีนวลครับ 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ถึงศรีนวล เพื่อดึงน้ าไปลงคลองร่องเหมือง  แล้วหมู่บ้านจัดสรรท่ีก าลังขึ้น คอนโดท่ีก าลังขึ้นในอนาคต
ใครต่อไปจะขึ้น แล้วท าให้พื้นท่ีด้านหลังนี้เมื่อมีการถมท่ีแล้วน้ าก็ท่วมขังอยู่ด้านหลัง  พวกนี้ก็จะมีช่องทาง
ออกมาเช่ือมกับโครงการของเราหรือไม่   
นายทศพล  วงษ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

ก็จะมีในซอยรอบบึง ซอย 6 ครับ จะมีการวางท่อ HEPE ดึงน้ าจากแถวๆ ด้านหลังท่ีเป็นแอ่งกระทะ
มาเช่ือมกับระบบท่อใหญ่ท่อเดิมตรงนี้แล้วลงท่ี ช่อง 11 ครับ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

แล้วท่อเดิมสามารถเช่ือมมาได้หรือไม่  เช่น มันจะมีท่อคลอสมาลงท่อใหม่ด้วยหรือไม่  
นายทศพล  วงษ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

มีครับ จะมีท่อคลอสท้ังหมดครับ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

เพราะมันจะได้แก้ปัญหาในระยะยาว เพราะบ้านตูมดึงน้ ามาเปิดประตูฝ่ังเจ้าแม่สองนางเปิดประตูเพื่อ
รับน้ า มีการวางท่อใหญ่สุดท้ายก็ยังไม่รอด และตัวนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์หรือไม่ 
นายทศพล  วงษ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

ครับในส่วนของกรมโยธาฯ ภาพใหญ่ คือเขาจะมีการวางท่อเพื่อตัดน้ าจากเมืองเก่าออกไปทางบ้าน
ดอนบมออกตรงน้ าชีเพื่อจะตัดน้ าตรงแถวบิ๊กซีท่ีสร้างใหม่ ตรงนี้เข้าเมืองหมด นี่คือโครงการใหญ่แต่โครงการท่ี
ผ่านมา  ของกรมโยธาฯ เป็นความส าคัญล าดับท่ี 2 ของเรา คือเอาตรงถนนมิตรภาพก่อนครับ อยู่ตรงบ้านเป็ด
ก่อน  ถ้าตรงนี้เสร็จก่อนก็จะไปตรงนั้นครับ  โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองเก่าท่านสนับสนุนแล้วก็อยากให้
ด าเนินการ ซึ่งทางกรมโยธาฯ ก็ได้แจ้งมาแล้วว่าจะช่วยทางเมืองเก่าได้ด้วย และท่ีส าคัญคือตัดน้ าไม่ให้ลงบึง
แก่นนคร  ปัจจุบันท่ีผ่านมาเราสร้างมาก็จริงแต่ว่าปริมาณน้ ามันเยอะมากมาจากเมืองเก่าด้วย มาจากถนน
กลางเมืองด้วยครับ ตรงแถวการเคหะครับด้วยนะครับ  แถวซอยเมตตาด้วยนะครับ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

นั่นคือโครงการท่ี 1 จ านวน 15 ล้าน   
นายทศพล  วงษ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

ต้องตัดมาอีกฝ่ังให้ได้ก่อนเพื่อให้มันมากองอยู่ท่ีบ้านตูม 
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นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
เราต้ังใจจะแก้ปัญหาจุดน้ าท่วมซ้ าซากให้มันหมด ของเมืองขอนแก่น เราเหลือจุดหลัก ๆ มีบึงแก่น

นคร  คือฝ่ังบ้านตูมเป็นหลัก และปัญหาในขณะนี้ท่ีก าลังจะเกิดขึ้น เช่น มีโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ท่ี
ก าลังจะเกิดขึ้นอยู่ริมบึงแก่นนคร โดยบริษัทยักษ์ใหญ่จากกรุงเทพฯ จะมาท าและจ าหน่ายหลายร้อยหน่วย 
ยูนิต  แล้วก าลังเกิดปัญหาเรื่องน้ าท่วม 2. ซอยเมตตาทางการเคหะ ท่ีน้ าท่วมข้างในไปตลอดซอย นี่คือกรณี
เมืองช้ันใน  พอมาเมืองช้ันกลางเราก็เฝ้าระมัดระวังพวกคลองร่องเหมืองท้ังหลายเพื่อท่ีจะตัดน้ าบริหารจัดการ
น้ าให้มันซิกแซกไปมาก่อนท่ีมันจะลงคลองร่องเหมือง  พื้นท่ีปริมณฑล พื้นท่ีรอยต่อชายขอบ ท้ังบ้านเป็ด บ้าน
กอก เราท าโครงการขนาดใหญ่ไปแล้วก็ยังไม่จบ  แต่ว่าจะมีโครงการของกรมโยธาฯ ซึ่งตกลงกันไว้แล้วว่าจะลง
โครงการขนาดใหญ่เพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้ซ้ าเขาไปอีก แล้วก็โครงการขนาดใหญ่ฝ่ังซอยสวัสดี ปากซอยสวัสดีท่ี
เป็นจุดรับน้ าจากมหาวิทยาลัย ลงมาทีไรก็ท่วมหลังศูนย์ราชการ ท่วมไปซอยจอมพล แล้วก็ยังมีอีกจุดท่ีมันมา
จากราบ 8 ก็จะไหลทะลักมาตรงศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษกไหม   
นายทศพล  วงษ์อาษา    ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

เป็นความร่วมมือ คือทางกรมโยธาฯ เราก็คุยกันว่าเขาจะวางท่อจาก ร.8 แล้วก็ซอยคนตาบอดท้ังหมด
มี 3 เส้นก็จะมาลงอยู่ท่ีบึงหนองโคตรท้ังหมด ตอนนี้บึงหนองโคตร เขาก็จะวางบล็อกตรงข้างชลดา ประมาณ 
40 - 50 ล้านบาท  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ท่ีผ่านมาระบายน้ าไม่ได้เพราะบล็อกมันสูงเกิน เป้าหมายคือจะพยายามแก้ปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากให้
หมดไปจากเมือง ส่ีแยกประตูเมือง ส่ีแยกทางลอดสามเหล่ียมท่ีน้ ามักจะไปออเวลาฝนตกหนัก ๆ เหล่านี้ต้อง
พยายามจัดการให้มันครบ รวมถึงการเตรียมการ เช่น น้ าจากเมืองเก่ามาทางเหล่านาดี ตรงนี้มีโครงการรองรับ
เอาไว้ไหม  
นายธวัชชัย  วนาพิทักษ์กุล  ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 

ภาพรวมท้ังหมดคือ ท้ัง 3 หมวด 24 โครงการ เป็นเงิน 91 ล้านเศษ ณ เวลานี้ก็ยังไม่รวมโครงการ
ทางลอดแยกสามเหล่ียมครับ เบื้องต้นก็ขอความเห็นชอบในท่ีประชุมเพื่อรับนโยบายเพิ่มเติมจากท่าน
นายกเทศมนตรีฯ จะได้รายงานในครั้งถัดไป   
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ท่ีประชุมเห็นชอบนะครับ เพราะจุดอ่อน คือ ถนนท ามานานหลายปี ช่วงนี้มาช ารุดพร้อมกันหมด ปริ
แตก เป็นหลุมเป็นบ่อ เส้นจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง เป้าหมายจะแก้ให้มันหมดนะครับ แล้วสมัยต่อไปก็เตรียม
เรื่องฟุตบาทท่ัวทั้งเมืองท่ีต้องไปเผชิญหน้ากับความจริงว่าใช้เวลาจัดการได้แล้ว ถือโอกาสตอนท าฟุตบาทก็จัด
เรื่องระเบียบ จัดระเบียบการค้าการขายด้วย  มันจะได้เข้าไปด้วยพร้อมกัน ดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานก็ไม่ได้ละ
ถูกไหมครับ  ไม่ได้เพิกเฉย เพียงแต่ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการท่ีจะต้องใช้งบประมาณพวกนี้มันจะต้องสัมพันธ์
กัน  

มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564  ด าเนินโครงการ 24 
โครงการ ของส านักการช่าง 
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ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ  

นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
1. เรื่องการช่วยเหลือประชาชนมอบผ้าห่มกันหนาว 1,000 ผืน จะด าเนินการประชุมคณะกรรมการ

เมื่อไหร่ครับในเรื่องนี้ คือช่วงหน้าหนาวท่ีผ่านมาอุณหภูมิ ระดับ 13 องศา หนาวจัดมากพวกเรามีผ้าห่มผืน
ใหญ่เราก็ไม่ค่อยสะดุ้ง สะเทือน หนาวมากในห้องแอร์เราก็ปรับอุณหภูมิอุ่นๆ มันก็เอาตัวรอด แต่ไปดูแล้ว
ชุมชนท่ีบ้านยังเป็นสังกะสี ยังมีอยู่มากมาย เขามีผ้านวมนะครับแต่ถ้าใครไปเห็นจะรู้เลยมันเหม็นจนห่มไม่ได้ 
ช ารุดทรุดโทรม ก็อยากจะให้ใช้โอกาสนี้เพื่อดูแลเขา ดังนั้น คณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง การวางแผนการไปมอบก็
เช่นกัน ไม่เอาแบบเดิมอีก  จุดละ 15 นาที การเดินไปมอบถึงบ้านดีท่ีสุด แล้วก็ไม่ไปรวมคนมา 10-20 คนไป
ให้ถึงบ้านท่ีเขาต้องการ ไปดูบ้านท่ีแท้จริงด้วย ดังนั้นถ้าใครจะหลอกเรา ไปมอบบ้านเป็นทาวเฮาส์ เป็นบ้าน
ราคาแพงมันจะได้สกัดให้มันได้สักที คนท่ีเสนอช่ือเข้ามาเราก็ต้องบอกว่าเท่ียวนี้เราจะไปมอบถึงบ้านมันจะได้
ไปเห็นของจริง คนท่ีจะมาต้มมาหลอกลวง ก็จะได้จัดการเสีย จะได้ให้ชัดเจน  

2. การแจ้งข้อมูลเรื่องมาตรการจัดงานปีใหม่ และงานวันเด็ก มีหนังสือแนะน าไปยังกรรมการชุมชน
หรือยังครับ องค์กรต่าง ๆ หรือยังกรณีช่วงนี้ มีค าแนะน าหรือว่าควรจะเล่ือน ควรจะชะลอ หรืออะไร มีหนังสือ
ออกไปหรือยังท่ีมีการส่ังการ ได้ท าไปหรือยังครับ  
นางวฑัญญุตา  ธวัชโชติ   รักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักสวัสดิการสังคม 

ได้มีการแจ้งข้อมูลไปทางไลน์ และแจ้งทางโทรศัพท์ไปบางส่วน และจะส่งหนังสือตามไปอีกครั้งค่ะ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

พรุ่งนี้ผมต้องได้เซ็นหนังสือแล้วนะครับ คนท่ีเขาจะจัดบางคนก็จะได้คิดแล้วก็จะได้ชะลอทัน ขนาดแค่
ประสานกันภายในบางส่วนยังไม่ถึง ยังไม่ครบทุกชุมชนเลย ณ เวลานี้ควรจะแจ้งได้ครบแล้ว เกิดมีชุมชนจัด 
แล้วมีคนติดขึ้นมา  เขาจะว่าได้ว่าเราไม่ได้เตือนเขาหรือ เรื่องนี้ส าคัญมาก  

3. เรื่องท่ีมีนโยบายการขอรถบัสของนักการศึกษาเอาไว้  กรณีท่ีชุมชนผู้สูงอายุ ลูกหลานไม่มีเวลา
ไม่ได้กลับบ้าน โดนกักตัว อยากจะพาพ่อแม่ไปเท่ียวไปดูงานมหัศจรรย์พรรณไม้ รอให้ประธานชุมชนรวบรวม
ไว้ เดิมทีก็คือเต็มคัน แต่ตอนนี้มีสถานการณ์ covid-19 แต่ยังให้ไปครับ  แต่ผมให้เพิ่มมาตรการทางด้าน
สาธารณสุข รักษาระยะห่างบนรถ จุดคัดกรองต่าง ๆ  ให้เพิ่มอย่าไปยกเลิกเขา ยังคงใหม้ีแต่ถ้าเขาแสดงความ
ประสงค์ไม่ไปเองก็เป็นเรื่องของเขา  ชุมชนก็ยังเปิดรับแต่มีข้อแนะน านะครับ มีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับ  
นางกฤษณา  แสนสอาด  รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 

ขออนุญาตท่านประธานค่ะ สต๊อดหน้ากากผ้ามีประมาณ 13,000 ช้ิน แล้วก็เป็นของจีนท่ีให้มา
ประมาณ 20,000 ช้ิน ก็เลยขอนโยบายว่าท่านจะท าชุดละกี่ช้ินจะได้ด าเนินการค่ะ  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

1 หลังคาเรือน ให้ 5 ช้ิน 
นางกฤษณา  แสนสอาด  รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 

ก็จะเป็นผ้า 3 ช้ิน เซอร์จิคอลแมส 2 ช้ิน แล้วท่านจะทยอยเดินสายก่อนเลยหรือไม่ค่ะ  
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นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ถูก  หลังปีใหม่จะทยอยเดินเลย มาล็อควันเลย  

นางกฤษณา  แสนสอาด  รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 
ต้องให้ส านักสวัสดิการฯ ด าเนินการหรืออย่างไรค่ะ   

นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
ผมอยากให้ประชุมชุดย่อย ส านักปลัดฯ ส านักการสาธารณสุขฯ ส านักสวัสดิการฯ หรือส านักอื่นใดท่ี

เกี่ยวข้องประชุมแผน ว่าถ้ามี 30,000 ช้ิน จะได้กี่หลังคาเรือน ถ้ามี 30 ,000 ช้ิน จะได้กี่หลังคาเรือน แล้ว
เลือกกระจายชุมชน 4 เขต เขตละ 1 หรือ 2 หรือ 3 ก่อน แล้วมันได้รวมแล้วมันอยู่ในจ านวนนี้ไหม พอได้
จ านวนชุมชนเสร็จ ก็มาก าหนดวันว่าหนึ่งชุมชนเนี่ยกว่าจะครบประมาณช่ัวโมงช่ัวโมงเศษถ้าเราตะลุย 3 วัน
แรกครบหมด 30,000 ช้ิน ก็ออกข่าวไปก่อน ว่าปีใหม่เทศบาลฯ แจกของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนทุก
หลังคาเรือนก็คือจะมอบหน้ากากอนามัย 100,000 ช้ิน ส าหรับทุกหลังคาเรือน ก็แปลว่าถ้าทุกหลังคาเรือน 
คราวท่ีแล้วเราส่งไปรษณีย์ท้ังหมดเท่าไหร่ก็ประมาณ 20,000 หลังคาเรือนใช่ไหม ก็เคลมเลยว่ามอบทุก
หลังคาเรือน มันจะมีประเด็นท่ีอาจจะต้องมีสต๊อกเพิ่ม ก็คืออะไรครับ กลุ่มบ้านเช่า ท่ีไม่ปรากฏในทะเบียน
ราษฎร์ ท่ีผ่านมาท่ีเราไม่ได้ส่งให้ คราวนี้ถ้าไปด้วยมือตัวเองเนี่ยมันจะมีคนขอ ก็แปลว่าจะมีสต๊อกส ารอง มัน
ควรจะเท่าไหร่ หมื่น –สองหมื่นช้ินเอาไปเผ่ือ  เช่น ก่อนจะไปเดินส านักสวัสดิการฯ จะต้องประสานอะไร 1. 
ประสานคนน า 2. ส ารวจจ านวนหลังคาเรือน 3. กรณีเครื่องหมายค าถาม เช่น บ้านเช่าให้หรือไม่ ถ้าไปถึงแล้ว
ต้องให้ เข้าใจใช่ไหม เมื่อไปถึงแล้วเจอหน้าเราไปแล้ว คุณไม่ได้อยู่บ้านในเขตเทศบาลฯ มันก็เย็นชาไปหน่อย
มันก็ต้องให้ ดังนั้นพวกนี้ก็ต้องอยู่ในข่ายการรวมจ านวนเข้าไป ถูกไหมครับ ก็ต้องท าเรื่องเหล่านี้เป็นขั้นตอน ๆ 
ลงในรายละเอียด ดังนั้น ถ้าถามผมว่าใครเป็นเจ้าภาพ อันดับแรกเลย ส านักสวัสดิการฯ เป็นเจ้าภาพเรื่องการ
ประสานงาน การท าแผนเพื่อออกพื้นท่ี การก าหนดวัน ให้ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม ไปร่วมท างานตรงนี้ ไปท า
แผนร่วมกันมาให้มันจบ 2. ส านักปลัดฯ  ส านักการสาธารณสุขฯ ท าเรื่องหน้ากากให้มันเรียบร้อย 3. ใครเป็น
เจ้าภาพงบประมาณอย่างนี้เป็นต้น 4. ใครเป็นเจ้าภาพในการเชิญบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง รับผิดชอบในการติดตาม
เพื่อเชิญคนท่ีเกี่ยวข้องไปด้วยกัน แล้วประมาณไหนท่ีเหมาะสม สุดท้ายงบประมาณอื่นใด ท่ีเกี่ยวข้อง
นอกเหนือจากงบการท าแมสแล้ว เช่น เมื่อสักครู่ท่ีพูดถึง มีค่าตอบแทนอะไรหรือไม่ ถ้าไม่มีเงินตอบแทน ถ้า
เสร็จเท่ียงทานข้าวด้วยกัน ข้าวหม้อ แกงหม้อ ขนมจีนแบบง่ายๆ อะไรอย่างนี้เป็นต้น แต่ว่าไปแจกแมสแล้วกิน
ข้าวด้วยกันมันก็ไม่น่าจะเป็นจังหวัดท่ีถูกต้องมั้ง  อุตส่าห์ไปแจกแมสยังมาถอดหน้ากากกินข้าวด้วยกันอีก ก็
อาจจะเส่ียง สุ่มเส่ียง ก็อาจจะไม่เหมาะสม อย่างนี้เป็นต้น  ก็ไปลงในรายละเอียดให้ครบ มันจะได้รอบคอบ  
นางกฤษณา  แสนสอาด  รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 

และส านักการสาธารณสุขฯ แจ้งว่ามีอีก 10,000 ช้ิน ก็คือ 5,000 คู่ คือได้ 5,000 หลังคาเรือน 
ประมาณนี้ค่ะ  
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นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

ไม่ใช่เพราะยังมีเศษต่ิงอยู่  มีกี่คู่ 
นางกฤษณา  แสนสอาด  รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 

6,500 คู่ กับอีก 1,000 คู่ ก็จะเป็น 6,500 หลังคาเรือน 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

บนความเป็นจริงแล้วก็ไม่รู้ รู้แต่ว่า 10,000 ถ้า หาร 3 มันได้ 3,000 ถูกไหม 13,000 ต้องหาร 2 
คือ 6,500 ดังนั้นถ้ามันครบ มันก็คือครบ 2 + 3 มันก็จะกลายเป็น 3,000 หลังคาเรือนท่ีได้แน่ๆ 5 ช้ินแรก 
แล้วมันก็เหลืออีก 3,500 ท่ีเป็นเฉพาะผ้า  
นางกฤษณา  แสนสอาด  รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 

เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ เฉพาะผ้าอยู่ท่ีส านักการสาธารณสุขฯ มี 15 ,000 คู่  อยู่ท่ีส านักปลัด 
6,500 คู่  แพ็คไว้แล้ว เซอร์จิคอลแมสมีอยู่ 19,980 ช้ิน ก็เอามาหาร 3  
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

หาร 3 ก็ได้ประมาณ 6,000 กว่า การันตีแน่ๆ สตาร์ท มี 6,000 หลังคาเรือนก็ 1 ใน 3 ของจ านวน
หลังคาเรือนท่ีเราจะไปแจก จริง ๆ แล้วถ้าบวกตรงนี้เข้าไป ก็คือ 1 ใน 3 เลยล่ะ ก็ประมาณ 7,000 พอบวก 
10,000 ตรงนี้บวกนี่เข้าไปก็ได้แน่ ๆ 6,000 – 7,000 หลังคาเรือนแรก ก็ตี 1 ใน 3 แล้วนะครับ ถ้าเอา
เฉล่ียต่อ 1 ชุมชน ท่ี 300 หลังคาเรือน ก็แปลว่า 20 ชุมชนแรกได้เดินแน่ อย่างต่ า 15 – 25 ชุมชนแรกได้
เดินแน่ ก็ไปจัดท าเรื่องนี้กัน ดีเดย์วันไหน หลังปีใหม่รีบล็อค อย่าพึ่งมานัดประชุม ขอ 3 วันติดไปเดินแจก รวด
เดียว 20 ชุมชน 15 ชุมชนของรวดเดียวจบได้ไหม เป็นของขวัญปีใหม่จากเทศบาลฯ ให้กับพี่น้องประชาชน
นะครับ เรื่องต่อไปเชิญครับ 
นายอดิศักด์ิ  สมจิตต์    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

เรียนท่านนายกเทศมนตรีตามท่ีได้มอบหมายส านักการช่างได้ค านวณพื้นท่ีห้องประชุมเพื่อการประชุม
ท่ีเหมาะสม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส covid - 19 นะครับ จากการค านวณตามมาตรการ
คือ 5 ตารางเมตรต่อ 1 คนปรากฏข้อมูล ได้รับแจ้งจากท่านผอ.ธวัชชัย ดังนี้ครับ ห้องประชุมนครเป็งจาล 
จ านวนท่ีเหมาะสม คือ 64 คน ห้องประชุมสีโห 4 จ านวน 18 คน ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ 12 คน ห้อง
ประชุมส านักการศึกษา 4 คนครับก็เรียนเพื่อทราบ เป็นแนวทางในการปฏิบัติครับ 
นายธีระศักด์ิ  ฑีฆายุพันธุ์    นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 

คือ ให้เรารู้ตัวเลขเอาไว้ ถ้าถึงเวลาปฏิบัติการตามมาตรการสูงสุดเราจะได้มีข้อมูลนะครับ ไม่มีอะไร
เพิ่มเติมนะครับ ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความส าเร็จ เจริญรุ่งเรือง มีแต่ความเบิกบานโดยท่ัวหน้า
ครับขอบคุณมากครับ สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับ  
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(ลงช่ือ)                         ผู้ตรวจ/ทาน                       
      (นางกฤษณา  แสนสอาด)             
   รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 

 

เลิกประชุมเวลา  16.45  น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 (ลงช่ือ)                        ผู้ตรวจ/ทาน   
        (นายอดิศักดิ์   สมจิตต์)                    
      หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
   
 

 

 

 

(ลงช่ือ)                           ผู้จดบันทึกการประชุม 

              (นางสาวราวดี  มูลมาตร) 
              นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

(ลงช่ือ)                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

         (นางสาวอมรา  โกศลสุรภูมิ)              
    หัวหน้าฝ่ายการประชุมและกิจการสภา 


